



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 6 ตุลาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ก้าวต่อไปของ แอปเตอร์ (APTERR) 7 ปี กับบทบาทองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉิน...	มติชน
2. ก.เกษตรโหมข้าวโพดหลังนา กลัววิต-ให้พาณิชย์คงสัดส่วน3:1ข้าวสาลี	ประชาชาติธุรกิจ
3. คอลัมน์: ทันสถานการณ์: มติเลือกสองว่าที่ กกต	โพสต์ทูเดย์
4. ชง'เลิศวิโรจน์-ฐาติเชษฐ'นั่งกกต	ฐานเศรษฐกิจ
5. แคนนำมะพร้าวลงชั้นบุกกทม. วอนรบ.แก้ไขราคาตกต่ำสุดขีด	มติชน
6. กระทรวงเกษตรหุนซีพีเอฟ จับมือเกษตรกรสั่งซื้อผักปลอดภัย	ไทยโพสต์
7. คอลัมน์: บก.ฟอร์ม	มติชน
8. 4ปีกขอโควตานมร.ร.เพิ่ม	ฐานเศรษฐกิจ
9. อุดตมนำทีมพชร.เวิร์กช็อปคนรุ่นใหม่	มติชน
10. ความป่วยไข้ของทะเลสาบสงขลาจะมีรัฐบาลไหนเป็นผู้เยียวยา	แนวหน้า
11. คอลัมน์: คนเดินตรอก: เดือนของการเปลี่ยนแปลง	ประชาชาติธุรกิจ
12. จี้สอบครอบงำพรรค	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 14819 หน้า : 7(ล่าง)

หัวข้อ : ก้าวต่อไปของ แอปเตอร์ (APTERR) 7 ปี กับบทบาทองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินระดับภูมิภาค...

## ก้าวต่อไปของ แอปเตอร์ (APTERR) 7 ปี กับบทบาทองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินระดับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม

แอปเตอร์ (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR) องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 13 ประเทศ ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสำรองข้าวสำหรับบริโภคในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินทางธรรมชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม โดยประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้จัดตั้งสำนักงานการสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) ขึ้นในประเทศ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาครบรอบ 7 ปี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 นี้ พร้อมกับกำลังก้าวสู่ปีที่ 8 ต่อไป



นายชาญพิทยา ฉิมพาลี

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานการสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) กล่าวว่า แอปเตอร์ ในฐานะที่เป็นองค์กรความร่วมมือในระดับภูมิภาคของอาเซียนบวกสาม มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสำรองข้าวไว้สำหรับบริโภค และเมื่อเกิดความจำเป็นกรณีภัยพิบัติฉุกเฉินนับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของประชาชนในประเทศสมาชิก 13 ประเทศ ซึ่งมีโครงสร้างการดำเนินงาน ประกอบด้วย คณะมนตรีแอปเตอร์ (APTERR Council) เป็นตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม



ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานภายใต้ความตกลงแอปเตอร์ (APTERR Agreement) โดยประเทศไทยมีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นคณะมนตรีแอปเตอร์ และสำนักเลขานุการแอปเตอร์ (APTERR Secretariat) ที่ตั้งอยู่ที่ สศก. ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะมนตรีแอปเตอร์

สำหรับประเภทของการสำรองข้าวของแอปเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ข้าวสำรองในรูปแบบสัญญา (Earmarked Reserve) เป็นข้าวสำรองฉุกเฉินของอาเซียน (ASEAN Emergency Rice Reserve : AERR) ภายใต้ข้อตกลงการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Reserve : AFSR) ที่ได้ทำไว้



ในปี 2522 จำนวนรวมทั้งสิ้น 87,000 ตัน ต่อมาจนกระทั่งปี 2545 ได้มีการขยายขอบเขตสมาชิก รวมอีก 3 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการนำร่อง EAERR หรือ East Asia Emergency Rice Reserve ทำให้มีปริมาณข้าวสำรองเพิ่มขึ้นเป็น 787,000 ตัน ปัจจุบันมีปริมาณข้าวสำรองในรูปแบบสัญญาของประเทศสมาชิก ประกอบด้วย ประเทศบรูไน 3,000 ตัน กัมพูชา 3,000 ตัน อินโดนีเซีย 12,000 ตัน สปป.ลาว 3,000 ตัน มาเลเซีย 6,000 ตัน เมียนมา 14,000 ตัน ฟิลิปปินส์ 12,000 ตัน สิงคโปร์ 5,000 ตัน ไทย 15,000 ตัน เวียดนาม 14,000 ตัน จีน 300,000 ตัน ญี่ปุ่น 250,000 ตัน และเกาหลีใต้ 150,000 ตัน 2. ข้าวสำรองจริง (Stockpiled Reserve) เป็นข้าวที่มีอยู่จริงหรือเงินสด ซึ่งได้รับบริจาคจากประเทศสมาชิก เพื่อนำไปช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินทางธรรมชาติรุนแรง หรือช่วยจัดความยากจน และลดหย่อนแก่ประชาชนในภูมิภาค

ด้านวิธีการในการดำเนินกิจกรรมหลักๆ ประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ โปรแกรม 1 (Tier 1) คือ การระบายนข้าวสำรองในรูปแบบสัญญา ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โปรแกรม 2 (Tier 2) คือ การระบายนข้าวสำรองในรูปแบบสัญญา ภายใต้การดำเนินการใน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ มติชน  
หัวข้อ : ก้าวต่อไปของ แอปเตอร์ (APTERR) 7 ปี กับบทบาทองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินระดับภูมิภาค...

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561  
ฉบับที่ : 14819 หน้า : 7(ล่าง)



สำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งก็ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกด้วยดีเสมอมา อีกทั้งประเทศไทยจะได้รับการเข้าร่วมจัดตั้งแอปเตอร์นอกเหนือจากการแสดงออกถึงความมีน้ำใจและมิตรภาพที่ดีแล้ว ส่วนหนึ่งยังเป็นการช่วยบริหารจัดการโคเวด้าข้าวเพื่อส่งออกจำหน่ายในตลาดอาเซียนบวกสามของไทยอีกช่องทางหนึ่งในแต่ละปีถึง 15,000 ตัน และแม้ว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของแอปเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินงานอยู่ในส่วนของโปรแกรม 3 หรือ Tier 3 คือ การระบายข้าวสำรองจริงแบบให้เปล่า เพื่อบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม เมื่อประเทศสมาชิกมีการร้องขอ ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวขึ้นมาตั้งแต่ในอนาคตแอปเตอร์มองว่าการดำเนินงานโปรแกรม 1 หรือ Tier 1 คือ การระบายข้าวสำรองในรูปสัญญา ภายใต้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า น่าจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนนี้เองก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสของประเทศไทยในการสำรองข้าวไว้สำหรับขาย โดยการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็นการทำตลาดของประเทศที่เชื่อมโยงกับมาตรการด้านการตลาดข้าวของรัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถขายข้าวได้ในราคาที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

รูปแบบอื่นๆ เป็นการสำรองข้าวสารไว้สำหรับการทำสัญญาซื้อขายเมื่อขณะหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว และโปรแกรม 3 (Tier 3) คือ การระบายข้าวสำรองจริงแบบให้เปล่า เพื่อบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม เมื่อประเทศสมาชิกมีการร้องขอ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความยากจนหรือลดปัญหาภาวะขาดอาหารเป็นการระดมข้าวโดยการบริจาคข้าวสารหรือตัวเงินช่วยเหลือประเทศสมาชิกแบบให้เปล่ากรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน

**นายชาญพิทยา** กล่าวว่า โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการระบายข้าวภายใต้ Tier 3 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศสมาชิกใน 7 ประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม รวมเป็นปริมาณข้าว

ทั้งหมด 23,920 ตัน ซึ่งบริจาคโดยประเทศสมาชิกแอปเตอร์ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ทั้งนี้ในปี 2561 แอปเตอร์ ได้นำข้าวซึ่งได้รับบริจาคจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ และแก้ไขปัญหาความยากจน รวมถึงนำข้าวที่ได้รับบริจาคไปเก็บไว้ที่ประเทศสมาชิกเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ รวมทั้งสิ้น 15,593 ตัน ใน 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งในนั้นรวมถึงข้าวที่ได้รับบริจาคจากเกาหลีใต้ปริมาณ 1,300 ตัน ที่กำลังจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักในเมียนมา และข้าวอีก 1,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเหตุการณ์เรือนแตกที่ลาว

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักเลขานุการองค์กร

สำหรับผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักเลขานุการแอปเตอร์ โทร. 0-2579-4816, 0-2579-4817 หรือ [www.APTERR.org](http://www.APTERR.org)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : ก.เกษตรไหมข้าวโพดหลังนา กลัววิต-ให้พาณิชย์คงสัดส่วน3:1ข้าวสาลี

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 5086 หน้า : 6 (บน)

# ก.เกษตรไหมข้าวโพดหลังนา กลัววิต-ให้พาณิชย์คงสัดส่วน3:1ข้าวสาลี

ก.เกษตรไหมไม่ปลูกข้าวโพดหลังนา หลังพบเกษตรกรรวม 6.2 แสนไร่ 33 จังหวัดเสี่ยงวิตเป้าหมาย 2 ล้านไร่ พร้อมขงพาณิชย์คงมาตรการ 3 ต่อ 1-ด้าน บ.กรุงเทพโปรดิวส เผยเกษตรกรแห่ร่วมโครงการข้าวโพดยั่งยืน บัลลังก์โมเดล ปี'61 อีกเท่าตัว เป็น 30,000 ไร่ คาดประกันราคาซื้อไม่ต่ำกว่า "ราคาดาลาด"

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งล่าสุดจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ พบว่า มีชาวนาในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาคือในเดือนกันยายนที่ผ่านมา พื้นที่ 6.2 แสนไร่ ใน 33 จังหวัด ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ 2 ล้านไร่ นายกฤษฎา จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ และทำความเข้าใจ ชักชวนเกษตรกรมาปลูกข้าวโพดเพิ่มเติมอีกครั้งในเดือนนี้ โดยขอให้แต่ละจังหวัดตั้งคณะทำงาน ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมกับเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่จาก ธ.ก.ส. และมีเกษตรกรอำเภอเป็นเลขานุการ

ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ จะทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ให้คงสัดส่วนการรับซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน จะได้นำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วนด้วย เพื่อป้องกันราคาข้าวโพดในประเทศตกต่ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเสริมหวานาปลูกข้าวโพดหลังนา

หลังจากสำรวจเสร็จสิ้นจะเจรจา



กฤษฎา บุญราช



วรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์

กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเพื่อขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกสมาคม อาทิ บริษัท กรุงเทพโปรดิวส จำกัด ฯลฯ ช่วยรับซื้อผลผลิตผ่านตัวแทนบริษัทที่เป็นพ่อค้าท้องถิ่น โดยจะต้องตกลงกันในเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งจุดรับซื้อ ปริมาณรับซื้อ คุณภาพ ราคาที่จะรับซื้อตามความชื้นที่กำหนด ออกมาภายในเดือนนี้ ก่อนที่โครงการนี้จะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเกษตรกรต้องปลูกข้าวโพดภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสินเชื่อระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.01% ต่อปี รวมทั้งการทำประกันภัยข้าวโพดไร่ละ 65 บาท

ส่วนราคารับซื้อเบื้องต้นยังคงประเมินว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ กก.ละ 8 บาท ความชื้น 14.5% ณ หน้าโรงงานอาหารสัตว์ในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณลด แต่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไปได้ทำตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้ง แต่คงไม่น่าจะต่ำกว่า กก.ละ 5 บาท ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้กำไรไร่ละ 4,000 บาท

ด้านนายวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิวส จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิต

อาหารสัตว์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่า ไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีละ 8 ล้านตัน แต่ผลผลิตได้เพียง 4-5 ล้านตัน อีกทั้งเกษตรกรต้องเผชิญต้นทุนการผลิตสูง การใช้สารเคมี การบุกพื้นที่ป่า และขายผลผลิตได้ในราคาต่ำ ทางบริษัทจึงได้ดำเนินโครงการเกษตรกรฟิงตัน ข้าวโพดยั่งยืน มาตั้งแต่ปี 2557 นำร่องที่ ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และได้พัฒนาเป็นโครงการบัลลังก์โมเดลในปี 2559 โดยขยายความร่วมมือกับเกษตรกรตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย และสหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สศก.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 451 ราย พื้นที่ปลูก 13,500 ไร่ และล่าสุดในปี 2561 นี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 800 ราย มีพื้นที่ปลูก 30,000 ไร่ โดยเริ่มปลูกตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

"โครงการนี้เข้าไปช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่การเตรียมดิน ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ และหลักการเกษตรที่ดี หรือ GAP เข้าไป ช่วยให้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : ก.เกษตรโหมข้าวโพดหลังนา กลัววีดี-ให้พาณิชย์คงสัดส่วน3:1ข้าวสาลี

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 5086 หน้า : 6 (บน)

สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 47% จาก 645 เป็น 1,011 กก.ต่อไร่ และช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลง 25% จาก กก.ละ 6.09 เหลือ 4.55 บาท โดยในปีที่ผ่านมาสามารถขายตรงผลผลิตเข้าโรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟ ในราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 7.90 บาท ทำให้ชาวไร่มีกำไรจากการปลูก 3,800 บาท ทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพาะปลูกในพื้นที่ถูกกฎหมายไม่บุกรุกป่า และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้"

พร้อมกันนี้ บริษัทร่วมกับบริษัท ทูคอร์ปอเรชั่น และ ซี.พี. พัฒนาแอปพลิเคชัน "ช่วยปลูก" เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรวางแผนการปลูก จัดหาวัสดุค้ำและเครื่องจักร-อุปกรณ์ แจกเดือน รวมถึงข้อมูลการขาย โดยจะนำร่องใช้กับเกษตรกรใน ตำบลสิงห์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็นที่แรก ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรให้พัฒนาคุณภาพสินค้า ลดต้นทุน สร้างรายได้มั่นคงตามแนวทางเกษตรยุค 4.0

แหล่งข่าววงการอาหารสัตว์กล่าว ว่า เมื่อปี 2560 นโยบายรัฐกระทรวงพาณิชย์ กำหนดราคาข้าวโพด กก.ละ 8 บาท ในกรณีรับซื้อที่กรุงเทพฯ และหักลดตามระยะทาง ซึ่งทางกรุงเทพโปรตุ๊สรับซื้อ กก.ละ 7.90 บาท ส่วนการกำหนดราคารับซื้อในปีนี้ยังไม่ได้สรุปตัวเลข เพราะเพิ่งปลูกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจะเก็บเกี่ยวปลายเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาในช่วงเก็บเกี่ยวมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลง โดยหากช่วงเก็บเกี่ยวราคาข้าวโพดในตลาดสูงกว่าราคาประกันที่กำหนดไว้ทาง ซี.พี.จะซื้อตามราคาตลาดเป็นหลัก แต่หากช่วงดังกล่าวราคาข้าวโพดในตลาดต่ำกว่าจะกำหนดราคาประกันช่วย



## ทันสถานการณ์

### มติเลือกสองว่าที่ กกต.

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต.ทั้งหมด 14 คน เพื่อมาเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็น โดยที่ประชุมลงมติเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 2 คน ได้แก่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายจิติเชษฐ หนูชนากู ทนายความ

# ชง'เลศวิโรจน์-จิตติเชษฐ'นั่งกกต.

คณะกรรมการสรรหา  
คณะ "เลศวิโรจน์-จิตติเชษฐ"  
เสนอเป็น กกต. ส่งสนช. ลงมติ  
ด้านกกต.คาดส่งชื่อส.ว.ให้คสช.  
ภายใน 4 ม.ค.62

คณะกรรมการสรรหา  
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้  
ประชุมและเชิญผู้สมัครเข้ารับ  
การสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควร  
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
การเลือกตั้ง ที่มีคุณสมบัติและ  
ไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน  
ทั้งหมด 14 คน เพื่อมาสัมภาษณ์  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
หน้าที่และอำนาจของกกต.เมื่อ  
วันที่ 5 ตุลาคม

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา  
ได้พิจารณาและลงมติเลือก  
บุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ตาม  
มาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ  
กรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

(เพิ่มเติม) จำนวน 2 คน ดังนี้  
1. นายเลศวิโรจน์ โก้วฒนะ  
อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ 2. นายจิตติเชษฐ นุชนาม  
ทนายความ

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้  
ตามคณะกรรมการสรรหาจะส่ง  
รายงานการพิจารณาให้กับสภา  
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อ  
ดำเนินการตั้งคณะกรรมการ  
สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ  
ประวัติ ความประพฤติและ  
พฤติกรรมทางจริยธรรมของ  
บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ก่อน  
ลงมติให้ความเห็นชอบต่อไป

ด้านนายอิทธิพร บุญ-  
ประคอง ประธานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึง  
ความตึกหน้าในการเตรียมการ



▲ เลศวิโรจน์ โก้วฒนะ



▲ จิตติเชษฐ์ นุชนาม

จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
(ส.ว.) ว่า หลังจากประกาศเรื่อง  
การเปิดให้มีการลงทะเบียน  
องค์กรที่จะเสนอชื่อผู้สมัครได้  
และวันที่ 15-24 ตุลาคม จะเปิด  
ให้มีการรับสมัครองค์กรที่จะ  
เสนอชื่อผู้สมัคร

จากนั้น ในวันที่ 4  
พฤศจิกายน จะประกาศผลการ  
ลงทะเบียนองค์กร และหวังว่า  
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน รัฐบาล  
จะดำเนินการให้มีการออก พ.ร.ฎ.  
ประกาศให้มีการเลือกส.ว. ซึ่ง  
กกต.ได้ตั้งตุ๊กตาเอาไว้ว่าน่า  
จะวันที่ 16 พฤศจิกายน และวันที่  
20-30 พฤศจิกายน จะเปิด  
รับสมัคร ส.ว.

ก่อนเริ่มคัดเลือก ส.ว.ใน  
ระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม  
ระดับจังหวัดในวันที่ 22 ธันวาคม  
และระดับประเทศในวันที่ 27  
ธันวาคม คาดว่าภายในวันที่ 4  
มกราคม 2562 กกต.จะ  
สามารถส่งชื่อ ส.ว.ให้กับคณะ  
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เพื่อให้ไปคัดเลือกต่อไป ซึ่ง  
เรื่องส.ว.ต้องทำให้เสร็จก่อนมี  
การเลือกตั้ง ส.ส.

นายอิทธิพร กล่าวอีกว่า  
จากเดิมที่กกต.วางกรอบว่าจะ  
เลือกผู้สมัคร ส.ว.ระดับอำเภอ  
ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม แต่มีข้อ  
สังเกตจากกระทรวงมหาดไทย  
ว่าใกล้ช่วงวันหยุดปีใหม่ อาจจะ  
ทำให้ประชาชนไม่สะดวก จึงมี  
การร่นวันลงมาให้เร็วขึ้น แต่เป็น  
การดำเนินการในรอบเวลาที่อยู่  
ในระเบียบว่าด้วยการเลือก ส.ว.  
ทั้งนี้ปกติการร่นวันลงมาหากไม่  
พร้อมก็จะยุ่ง แต่ที่ตั้งใจว่าประกาศ  
อย่างนี้เราต้องทำได้ ■

# แกนนำมะพร้าวลงขันบุกกทม. วอนรบ.แก้ไขราคาตกต่ำสุดขีด

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กรณีเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวกำหนดไปร้องเรียนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ เพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำเหลือเพียงผลละ 2-4 บาท จากปัญหาการนำเข้ามาของมะพร้าวเถื่อนทะลักโดยไม่มีการจับกุมนั้น ล่าสุดแกนนำเครือข่ายทุกอำเภอมีมติยุติการเจรจากับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.) โดยแจ้งว่าจะเชิญ รมช.พาณิชย์ รมช.เกษตรฯ และตัวแทนกระทรวงการคลัง เดินทางมารับปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหามะพร้าวที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ธงชัย ช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า ล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าทั้งการนัดหมายรัฐมนตรี หรือการชี้แจงข้อเรียกร้องของเครือข่ายถึงหน่วยงานจังหวัด และส่วนกลาง ทุกประเด็นยังไม่มีคำตอบ ดังนั้นเครือข่ายจะเดินทางตามกำหนดเดิมโดยจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้า 70,000 บาท ให้กับรถบัส 10 คัน จากนั้นจะเก็บค่าเดินทางจากชาวสวนรายละ 300 บาท เพื่อไปร้องเรียนที่ กทม. โดยไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใด และอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวปล่อยกรณีเครือข่ายจะปิดถนนเพชรเกษม เนื่องจากจะทำให้ประชาชนเดินทางขึ้นลง 14 จังหวัดภาคใต้เดือดร้อน



## กระทรวงเกษตรหุนซีพีเอฟ จับมือเกษตรกรสั่งซื้อผักปลอดภัย

เลขาธิการ โกวัดนะ เกษตรและสหกรณ์ และสุขวัฒน์ ด้านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือจัดซื้อผักปลอดภัยระหว่าง ซีพีเอฟ และเกษตรกร ในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้นครปฐม ภายใต้ โครงการตลาดนำการผลิต ผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค สร้างรายได้ยั่งยืนแก่เกษตรกร ณ ห้อง 123 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนิน โดยมี ดร.ว



รารณ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นไปตามแนวนโยบาย การตลาดนำการผลิต ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการเชื่อมโยงภาคเอกชน ซึ่งมีความต้องการใช้พืชผลทางการเกษตรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสำเร็จรูป กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอย่างปลอดภัยตามหลักการ GAP (Good Agriculture Practice) เข้าด้วยกัน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนของเกษตรกรและการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค.

**บก.פורים**

matieditor@matichon.co.th

**ชี้แจง**

เรื่อง ชี้แจงข่าว ประเด็นนางสาว  
บุญเรือน สุขชัง ร้องทุกข์เรื่องที่ดินทำกิน  
เรียน บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์  
มติชน

ตามที่หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้นำเสนอข่าว ประเด็นนางสาวบุญเรือน สุขชัง ร้องทุกข์เรื่องที่ดินทำกิน ความว่า นางสาวบุญเรือน สุขชัง ชาวบ้านในรักษ์ หมู่ 4 ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี ระหว่างเดินทางมาประชุมกรม.สัจจกร ที่จังหวัดชุมพร เพื่อขอให้ช่วยเหลือกรณีที่ดินกรรมชลฯประทานเวนคืนที่ดินเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างประตุน้ำบ้านหาดแดง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งกรรมชลฯประทานได้เวนคืนที่ดินของนางสาวบุญเรือน สุขชัง จำนวน 9 ไร่ ไปทำฝายน้ำล้นเมื่อปี 2557 ซึ่งได้ยกให้โดยไม่ขอรับเงินเวนคืนจำนวน 4 ไร่ แต่อีกจำนวน 5 ไร่ ขออยู่อาศัยทำกิน แต่ทางกรรมชลฯประทานไม่รับข้อเสนอดังกล่าวนี้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กรรมชลฯประทานขอเรียนว่า กรรมชลฯประทานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างโครงการประตุน้ำบ้านหาดแดง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทั้งด้านการศึกษาทางด้านวิศวกรรม การศึกษาวางโครงการพิเศษโครงการประตุน้ำบ้านหาดแดง จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ในบริเวณพื้นที่คลองรับร่ออำเภอท่าแซะ เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานมักจะเกิดน้ำท่วมซึ่งทำให้พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆ ของราษฎร ในพื้นที่อำเภอท่าแซะและอำเภอเมืองชุมพร ได้รับความเสียหายเป็นประจำ รวมถึงในช่วงฤดูแล้ง ยังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งทุกปี ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการจะสามารถเพิ่มประโยชน์ให้แก่พื้นที่การเกษตรการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนจนสามารถ

ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยได้

นอกจากนี้กรมชลประทานได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของโครงการไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของโครงการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 เป็นการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 99 คน โดยมี นางจำเริญ สุขชัง ซึ่งเป็นญาติของนางสาวบุญเรือน สุขชัง (ผู้ร้องทุกข์) เข้าร่วมประชุมด้วย ในที่ประชุมมีข้อสรุปว่าให้เยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ชาวบ้านยังต้องการให้มีการก่อสร้างประตุน้ำและฝายชะลอน้ำขนาดเล็กเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต้นน้ำอีกด้วย

ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนท้องที่ตำบลรับร่อ และตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ซึ่งปรากฏว่าเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนบางส่วน ไม่พอใจราคาค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินกำหนดโดยมีสิทธิอุทธรณ์ราคาค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหากยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สามารถใช้สิทธิฟ้องศาลได้ภายในกำหนด 1 ปี ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้ร้องจะได้รับการเยียวยาจากทางภาครัฐตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วทุกกรณีอีกทั้งยังจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินค่าทดแทน วันที่ได้รับตามกำหนดว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

สำหรับอัตราค่าทดแทนที่ดิน กรรมชลฯประทานได้ตั้งจากราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดยพื้นที่ติดถนนซอยทางที่เป็นที่อยู่อาศัยมีราคาทุนทรัพย์สิน

ไร่ละ 60,000 บาท กำหนดให้ไร่ละ 500,000 บาท ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมที่เหลือในแปลงเดียวกันที่มีการประเมินไร่ละ 60,000 บาท กำหนดราคาไร่ละ 200,000 บาท ทั้งนี้ ที่ดินของผู้ร้องนั้นเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ (น.ส.3) ซึ่งปัจจุบันติดทางสาธารณประโยชน์ โดยกรณีเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ กรรมชลฯประทานได้ดำเนินการตกลงซื้อขายที่ดินโดยวิธีเจรจาซื้อขายเป็นลำดับแรก หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ส่วนกรณีเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ กรรมชลฯประทานจะดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินแก่ราษฎรผู้ครอบครอง และทำประโยชน์โดยมีคณะกรรมการกำหนดค่าราคาที่ดินทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลฯประทาน

ดังนั้น การจัดหาที่ดินของโครงการประตุน้ำบ้านหาดแดง จังหวัดชุมพร จึงเป็นไปตามกระบวนการและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีการสูญเสียที่อยู่อาศัยทั้งหมดจากการเวนคืนที่ดินนางสาวบุญเรือน สุขชัง ที่ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีนั้น กรรมชลฯประทานจะดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน และจะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทุกมิติทั้งทางด้านกฎหมาย ด้านสังคม และด้านวิศวกรรม โดยจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
**นายมนัส กำเนิดมณี**

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมชลประทาน

**มีทางออก**

เรื่อง ตอบ บก.פורים ประเด็น “ขอเลื่อนชำระหนี้”

เรียน บก.פורים นสพ.มติชน

ตามที่คอลัมน์ บก.פורים หน้า 4 หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2561 ได้เผยแพร่บทความเรื่องเรียนของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ประเด็น “ขอเลื่อนชำระหนี้” โดยระบุว่า “ตามที่ พณฯ นายกษัณธ์ให้ธนาคารออมสินได้ปล่อยเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน กองทุนละ 1 ล้านบาท เมื่อปี 2558 บัดนี้ธนาคารออมสินได้สั่งให้

กองทุนหมู่บ้านส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 6 ภายในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งประชาชนยินดีจะส่งคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว แต่ขอเลื่อนไปตอนปลายปี เพราะขณะนี้ยังไม่มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวออกมาขาย จึงขอกราบเรียนท่านนายกฯได้โปรดกรุณาส่งธนาคารออมสินให้ขยายเวลาชำระหนี้ออกไปเป็นเดือนธันวาคม 2561 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน” นั้น

ธนาคารออมสินขอเรียนว่า ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้ “มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน” เป็นการให้บริการสินเชื่อ (PSA) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งเห็นชอบ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระดับ ชุมชนและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสภาวะ ราคาผลผลิตและเศรษฐกิจตกต่ำ โดยกรอบ ระยะเวลาการให้บริการสินเชื่อดังกล่าวตั้งแต่ เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 โดยธนาคารให้กู้กองทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 7 ปี ชำระเป็นงวด รายปีปลอดชำระเงินต้น 2 ปี หรือคิดอัตรา ดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อปี ปีที่ 3-7 เท่ากับร้อยละต้นทุนทางการเงิน ธนาคารออมสิน บวก 1.00 ต่อปี โดยใช้ต้นทุนทางการเงินของธนาคารในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ ซึ่งธนาคารได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 3 เท่ากับร้อยละ 3.05 ต่อปี และปีที่ 4 อัตรา ร้อยละ 2.61 ต่อปีเท่านั้น ซึ่งข้อความข้อร้องเรียนตอนหนึ่งระบุว่า “ดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี” นั้นมีความคลาดเคลื่อน

อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่กองทุน หมู่บ้านที่ประสบปัญหาไม่สามารถนำเงินมา ชำระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่ทำได้กับ ธนาคาร โดยมีสาเหตุจากสมาชิกกองทุนยัง ไม่มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการ เกษตร สมาชิกกองทุนสามารถดำเนินการ ติดต่อกับธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการสินเชื่อ เพื่อขอให้ธนาคารพิจารณาดำเนินการ แก้ไขปัญหาให้กับกองทุนได้ 2 กรณี คือ (1) กองทุนที่ยังชำระหนี้เป็นปกติ สามารถดำเนินการขอปรับเงินงวด และ/หรือ ปรับระยะเวลาชำระเงินงวด (2) กองทุนที่มีหนี้ค้างชำระ (ผิन्दการชำระหนี้) สามารถขอปรับ โครงสร้างหนี้ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

**น.ส.พนิตสุดา กุลมาตย์**

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

## ขึ้นบ้านอายุ

### เรียน บก.พอรัม

หนังสือพิมพ์มติชน มีตรคู่อำนาจงาน เสนอข่าวกลุ่มข้าราชการเกษียณ ขอปรับขึ้นบ้านอายุ อธิปไตยกรมบัญชีกลางแสดงความไม่เห็นด้วย โดยเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ 9,000 บาท ต่อเดือน (ที่จริงมากกว่า) ว่าเขาอยู่ได้ ทำไมบ้านอายุ 20,000 อยู่ไม่ได้

อธิบดีไม่ทราบหรือบ้านอายุคือผลจากความดีและวิริยะอุตสาหะของอาชีพที่ได้ชื่อว่า “ข้าของพระราชฯ” เกษียณแล้วยังอุทิศตนเพื่อสังคมอยู่เป็นจำนวนมาก อธิบดีไม่ทราบหรือ 9,000 บาท คือบ้านอายุขั้นต่ำของผู้เกษียณ ปัจจุบันไม่พอทำให้กินอิ่ม นอนอุ่น มีใช้เกณฑ์ประกันอะไร ปรับเพิ่มได้ด้วยมติ ครม. ข้าราชการขึ้นเงินเดือนทุก 6 เดือน ถึง 1 ปี บ้านอายุไม่ขึ้น

อ่านข่าวนี้แล้วยังเห็นชัดเจนว่าผู้ใหญ่กระทรวงคลังเสียอารมณ์เรื่องที่เป็นประโยชน์ของประชาชน แต่เต็มใจเร่งทำให้ถ้าเป็นประโยชน์นายทุน อดีตปลัดกระทรวง สมชัย สัจจงพงษ์ นำเสนอ รมว.เร่งการออมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ที่สุดถูกย้าย ปลัดตัดใจลาออก นำเสียดายคนดีทำเพื่อชาติ

ข้าราชการเกษียณขอเพิ่มบ้านอายุ ครูขอพักหนี้ ฯลฯ สาเหตุสำคัญมาจากผู้มีอำนาจทุบสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ออนแอลง (เพื่อนายทุน) ควรเร่งแก้ไขเรื่องนี้ 360 องศา เพราะสัญญาไว้แต่ตั้งค้างจนเกิดปัญหา ศก.ชะลอตัว เพิ่มบ้านอายุผู้อายุ 65 ขึ้นไป รองรับผู้สูงวัย จะลดหลุมดำ-หมู่บ้านกระสุนตก

**ผู้เดือดร้อน**

# 4ปีกขอโควตานมร.ร.เพิ่ม

>> อ้างติดหนักกว่า4พันล้าน-วงการกึ่งฯ'วังน้ำเย็น'ขาดทุน

4 สหกรณ์โคนมร้อง แยกหนี้เงินกู้แบงก์-หน่วย งานรัฐกว่า 4.6 พันล้าน จับเกษตรกรเป็นตัวประกัน ขอโควตานมโรงเรียนเพิ่มปีละ 10-15% วงการกึ่งฯ "สหกรณ์วังน้ำเย็น" อ้างขาดทุนร่วม 200 ล้าน จนระวาง ได้ปีละกว่าพันล้าน เงินไปไหนหมด

"ฐานเศรษฐกิจ" ยังคง เกาะติดโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่ใช้งบประมาณรัฐบาลอุดหนุนปีละ 1.4 หมื่นล้านบาท ล่าสุดในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่มีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานได้มีการพิจารณาถึงหลายเรื่อง โดยเฉพาะพร้อมของของกลุ่ม ACPU ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือ 3 ฝ่าย ได้แก่ สหกรณ์เอกชน และมหาวิทยาลัย ได้เสนอข้อร้องเรียนไปให้นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องมีขบวนการปั่นตัวเลขปริมาณการซื้อขายน้ำมันโคเป็นเท็จ (ไซฟอน) นำสู่การพิจารณาในที่ประชุมดังกล่าวนี้

แหล่งข่าวคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า กลุ่ม ACPU

มีสมาชิก 10 แห่ง ได้แก่ 1. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 2. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด 3. สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด 4. สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด 5. สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด 6. บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 7. บริษัท ดันห์เฟรชแดรี่ จำกัด 8. บริษัทเคซีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 9. บริษัทเทียนจำแดรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ 10. ศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อเสนอให้มีการจัดสรรสิทธิ์นมโรงเรียนคราวละ 3-5 ปี ไม่ใช่เป็นรายภาคเรียนเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งในส่วนของข้อกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายเรื่องนมโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นก็ขอให้ลงโทษตามกฎหมายก็เป็นอันยุติ แต่ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลค์บอร์ดได้มีการปรับลดสิทธิ์การจำหน่ายรุนแรงกว่าที่กฎหมาย

เปิดบัญชีเงินกู้ 4 สหกรณ์  
ขอจัดสรรสิทธิ์จำหน่ายนมโรงเรียนเพิ่มปีละ 10-15%

รายชื่อสหกรณ์	เงินกู้ (ล้านบาท)	สิทธิ์จำหน่าย (เทอม 1/2561)		
		ตันต่อวัน	สิทธิ์จำหน่าย (ต่อคุณต่อวัน)	จำนวนเงิน (ล้านบาทต่อวัน)
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด	2,600	91,822	587,660	4,100
สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	850	32,492	207,940	1,455
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด	770	56,563	394,137	2,758
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด	435	42,890	333,881	2,337
<b>รวม</b>	<b>4,655</b>	หมายเหตุ : ตันคูณ+กำไร = 7 บาทต่อคนต่อคุณต่อวัน		

ที่มา : คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

กำหนด

"ในกลุ่มนี้มี 4 ราย ที่นอกจากจะถูกลงโทษเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังต้องรับผิดชอบหนี้สินกว่า 4,655 ล้านบาท (ดูกราฟประกอบ) ที่ต้องชำระหนี้คืนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมสหกรณ์รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ดังนั้นมีความจำเป็นที่จะขอสิทธิ์จำหน่ายเพิ่มขึ้นปีละ 10-15% เพื่อเป็นการ

สนับสนุนให้เกษตรกร และผู้ประกอบการโคนมสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากข้อเรียกร้องนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะได้ตามที่ต้องการหรือไม่อย่างไร"

แหล่งข่าวคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งข้อสังเกตโดยได้ยกตัวอย่างสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด มีรายได้วันละกว่า 4.1 ล้านบาท ดำเนินจำหน่ายนมโรงเรียน 260 วันต่อปี คุณ

เข้าไปมีรายได้กว่า 1,000 ล้านบาท  
ถามว่าเงินไปอยู่ที่ไหน ทำไมไม่  
จ่ายเงินกู้ ล่าสุดขาดทุนร่วม 200  
ล้านบาท ปัจจุบันยังปิดงบบัญชี  
ไม่ได้ ถ้าหากกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ขึ้นบัญชีดำ จะทำให้สหกรณ์นี้ไม่  
สามารถเข้าร่วมโครงการนมโรงเรียน  
ในเทอม 2/2561 ที่จะเปิดเทอม  
วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ได้

ในที่ประชุมยังได้มีการ  
หารือเรื่องการลงโทษผู้ประกอบการ  
ที่ถูกตัดสิทธิ์ ลดสิทธิ์ ตามที่  
สำนักงานคณะกรรมการอาหาร  
และยา (อย.) ส่งผลวิเคราะห์การ  
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่าง  
นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561  
มี 2 สหกรณ์ อยู่ระหว่างการยื่น  
อุทธรณ์ ได้แก่ สหกรณ์โคนม  
วังน้ำเย็น จำกัด ในการลงโทษ  
เรื่องคุณภาพนํานมดิบจะต้องโดน  
ลดสิทธิ์ 25% คิดเป็นจำนวน  
นํานมดิบ 27.0413 ตันต่อวัน และ  
สิทธิการจำหน่าย 172,902 ถังต่อ  
กล่องต่อวัน ส่วนสหกรณ์โคนม  
ปากช่อง จำกัด พบการปนเปื้อน  
ของแบคทีเรียในนํานมดิบ ต้อง  
ยกเลิกสัญญาเข้าร่วมโครงการนม  
โรงเรียนทันที โดย 2 สหกรณ์อ้าง  
ว่าผลตรวจของกระทรวงสาธารณสุข  
ไม่ได้มาตรฐาน แต่หากยอมรับ  
ผลจะต้องถูกลงโทษในภาคเรียน  
ที่ 2/2561 ■

# อุตุตมนำทีมพปชร. เวิร์กช็อปคนรุ่นใหม่

## ‘บิกตู’ เซ็งซรก.เกียร้วาง

## กก.สรรหาเคาะอีก2กกด.

‘บิกตู’ใส่คอนเวิร์สวิ่ง-รำไท้เก๊กสวนลุมฯ ลุยตรวจ  
งานล้อ-ราง-เรือเมืองกรุง ยัวะลือให้เลิกถามปม  
นายกฯคนนอก (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

อุตุตม

### ‘บิกตู’ยกคณะทัวร์จรรจรกทม.

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม ที่สวนลุมพินี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางมายังสวนลุมพินี เพื่อเดินและวิ่งเป็นการส่วนตัวประมาณ 1 ชั่วโมง โดยการออกกำลังกายช่วงแรก นายกรัฐมนตรีไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเท่านั้น ที่ร่วมวิ่งด้วย โดยนายกรัฐมนตรีได้แวะทักทายกับบรรดากลุ่มชาวบ้านย่านสวนลุมที่มาออกกำลังกายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส โดยช่วงแรก พล.อ.ประยุทธ์ สวมชุดวอร์ม พร้อมสวมใส่รองเท้าคอนเวิร์ส ออลสตาร์ สีขาว ในการออกกำลังกาย

จากนั้น เปลี่ยนชุดแต่งกายมาสวมเสื้อแจ็กเก็ต พร้อมถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ด้วยการออกกำลังกายร่วมกับประชาชนในสวนลุมพินี โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนา

ยกาฝ่ายการเมือง พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่า กทม. ร่วมคณะ

### ย้ำไม่ได้มาการเมือง-หาเสียง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การมาครั้งนี้ไม่ยอมรับคนผู้ที่มาออกกำลังกายในสวนลุมฯ เพราะเดี๋ยวเขาจะว่านายกฯมาเกะกะ แต่ที่มาเพราะต้องการเยี่ยมชม เหมือนกับที่ได้ไปเยี่ยมชมประชาชนในต่างจังหวัด ขออย่ามองว่ามาเพื่อการเมือง การเมืองก็คือการเมือง อย่างไรก็ตามประชาชนได้ขอให้ช่วยดูเรื่องจราจรที่ติดขัด ที่นั่งพักผ่อน รวมถึงคนร้อนที่มาอาศัยอยู่ในสวนลุมฯ เพราะเมื่อปิดสวนลุมฯแล้วก็มีคนเข้ามาอน เป็นพฤติกรรมที่ไม่นุกู จะให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ไปช่วยดู รวมทั้งให้กรุงเทพมหานครดูแลสถานที่จอดรถต่างๆ ให้เป็นระเบียบ รวมทั้งการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ยืนยันไม่เกี่ยวกับการหาเสียงใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้าย พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวอีกว่า “ผมมาครั้งนี้ไม่ได้มาหาเสียง เดี่ยวจะว่ามาหาเสียงกันอีก” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการออกกำลังกายในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรำไท้เก๊กกับบรรดาชาวไทยเชื้อสายจีน โดยระบุว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเอง และถือเป็นการช่วย

รัฐบาลในการประหยัดงบประมาณ เพราะเมื่อสุขภาพดีก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล จะได้นำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย

### ไม่โกหกพัฒนารถไฟทางคู่

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) โดยเดินทางจากสถานีสีลมไปยังสถานีหัวลำโพง โดยนายกฯได้ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง (MRT) พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า-รถไฟ-เรือ ชมกิจกรรมของ MRT อาทิ การประกวดระบายสี การรับบริจาคหนังสือจากผู้โดยสาร ทั้งนี้ นายกฯได้เยี่ยมชมบุษของทูต 2 ล้อ วรณกับหมู ซึ่งเป็น 2 คนไทยที่บินจักรยานไปรอบโลก และได้ลงนามในสมุดเยี่ยม พร้อมกล่าวกับเด็กและเยาวชนที่มาชมกิจกรรมว่า ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์สำคัญ มีสถาบันที่อยู่คู่ไทยมายาวนานและต้องมิตต่อไป อย่าไปเชื่อใครว่าควรจะต้องยกเลิกหรือทิ้ง เพราะทุกอย่างสามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปได้ ดังเช่นต่างประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ได้ทักทายประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าหัวลำโพง พร้อมกับสอบถามว่า “จะเดินทางไปไหน ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะ วันข้างหน้ารถไฟจะเร็วขึ้น รัฐบาลจะทำให้เต็มที่ ผมไม่หลอกและไม่โกหก แต่ต้องใช้เวลาผมจะแก้ไขทุกอย่างได้เอง”

พล.อ.ประยุทธ์ยังได้ร่วมถ่ายรูปกับคณะและผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะเดินไปทักทายประชาชนที่รอบบริเวณขานชาลารถไฟฟ้า โดยนายกฯได้เอามือป้องปากและตะโกนเรียกประชาชนในบริเวณดังกล่าว และได้ชูมือทำสัญลักษณ์โอเลิฟยู พร้อมกล่าวว่า “เดี๋ยววันหน้าจะมีรถไฟทางคู่ รถไฟจะวิ่งเร็ว



วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่นายกฯจะเป็นจะต้องสร้างผลงาน

“นายกฯไม่พอใจมากที่รัฐมนตรีต่างๆ มุ่งทำงานในกระทรวงของตัวเองเท่านั้น ขณะที่ข้าราชการก็เกียจคร้าน ไม่สนใจโครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นผลงานภาพรวมและหน้าตาของรัฐบาล จนเริ่มมีนักการเมืองเข้ามาตรวจสอบ และเชื่อว่าจะนำมาขยายประเด็นให้เห็นประชาชนเห็นถึงความล้มเหลวในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง สุดท้ายจะกระทบต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลอย่างแน่นอน” แหล่งข่าวใน คสช.ระบุ

### ‘บิ๊กป้อม’ให้ยึดดีเอ็นเอแบบ‘บิ๊กตู่’

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถูกหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเป็นการหาเสียงทางการเมือง ว่า นายกฯลงพื้นที่ไปดูแลทุกเรื่อง ถ้าไปต่างจังหวัดก็จะไปดำเนินการเกี่ยวกับการทำมาหากินของประชาชน ลงไปแก้ไขช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเก็บภาษีที่ดิน มีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ส่วนถ้าลงพื้นที่ในเมืองก็จะไปดูแลเรื่องสุขอนามัยประชาชน และอีกหลายๆ เรื่อง อย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ลงพื้นที่ในเขต กทม.ก็ไปดูในเรื่องการเชื่อมโยงท่องเที่ยวกับการคมนาคม ถือเป็นเรื่องดี และมีหลายสิ่งที่ต้องทำ สิ่งสำคัญคือประชาชน ภาคเอกชนต้องร่วมมือด้วย

“ถ้าคิดว่าการลงพื้นที่ทำงานของนายกฯเป็นการหาเสียงทางการเมือง ขอให้ฟังไว้ในดีเอ็นเอของนักการเมืองว่าต้องทำแบบที่นายกฯทำ ขอบอกว่านายกฯไปทำงานให้ประชาชนเป็นหลัก ไม่ได้ไปหาเสียง และไม่มีใครห้ามถ้านักการเมืองลงพื้นที่ไปทำดีกับประชาชน ดำเนินการไปแต่ไม่ใช่อะไรที่แล้วแต่กันไปตามประชาชน ถ้าฟังดีๆ แล้วได้อะไร มันไม่ได้อะไร ดังนั้นต้องลงไปเพื่อช่วยพี่น้องประชาชน” พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

### สั่งผู้ว่าฯเป็นกลางเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีการดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศในช่วงนี้ ที่แต่ละพรรคการเมืองเริ่มเคลื่อนไหวเตรียมลงพื้นที่หาเสียง พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดไปแล้ว ให้วางตัวเป็นกลาง ทำทุกอย่างตามกฎหมายที่มีทุกเรื่อง และดำเนินการทุกอย่างตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดหรือประสานมา เพื่อให้บรรยากาศเป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์

“มันคงเลวไปหน่อย ถ้าถามว่าต้องดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษ เอาเป็นว่าเมื่อมีการผ่อนคลายนโยบายคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้แล้ว คงจะมีการลงพื้นที่ไปหาพี่น้องประชาชน ก็คงต้องให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามที่ กกต.มีแนวทางไว้” พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

### ‘บิ๊กป้อม’เมิน‘แม่่ว’ทัวร์ฮ่องกง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายพลเดินทางมาที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยมีการมองว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้อีกว่า ไม่ทราบ เรื่องนี้ต้องแล้วแต่เขาและขอให้ประชาชนคิดเอาเอง ส่วนจะเข้าข่ายกรณีที่มีบุคคลภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการพรรคการเมืองหรือไม่นั้น ต้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ดูแลว่าจะผิดกฎหมายอะไรหรือไม่ สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทย (พท.) มีการตั้งพรรคการเมืองสำรองเอาไว้แล้วแต่เขา

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้พรรคการเมืองหลายพรรคเริ่มเคลื่อนไหวและรับสมัครสมาชิกพรรค จะมีการดูแลความเรียบร้อยอย่างไร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ในทุกพื้นที่ที่มีกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ทำหน้าที่ดูแลทุกพื้นที่อยู่แล้ว ที่ผ่านมาก็ได้สั่งการและกำชับไปแล้วว่าให้ดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนเพื่อมีความปลอดภัยและมีความสงบ

### อดีตรมต.-ส.ส.พท.ปรับคุยแม่่ว

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายพลที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ว่า ประมาณ 1 สัปดาห์นับจากนี้ นายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์จะพักอยู่ที่ฮ่องกง โดยจะมีบรรดาอดีตรัฐมนตรี อดีต ส.ส.ทั้งภาคกลาง กทม. ภาคอีสานของพรรคเพื่อไทย (พท.) เดินทางไปพบ นายทักษิณจำนวนมาก อาทิ น.อ.อนุศิษฐ์ นาคทรพร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น.ต.ศิธา ทิวารี ที่ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรค พท. ที่มีข่าวว่าครั้งนี้เป็นผู้ประสานแกนนำ และอดีต ส.ส.ภาคต่างๆ ไปพบและพูดคุยกับนายทักษิณ ในวันที่ 5 ตุลาคม จะเป็นวันแรกที่นายทักษิณจะให้คิวอดีตรัฐมนตรี และอดีต ส.ส.เข้าพบ

### พลช.เวิร์กช็อปคนรุ่นใหม่7ต.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า ในวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 13.00 น.ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ พรรคพปชร.จัดระดมสมองพลังคนรุ่นใหม่ โดยจะมีการเวิร์กช็อปแบ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ประมาณ 60 กว่าคน ที่อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป เพื่อแสดงความคิดเห็นว่าคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับนโยบายประเทศในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจมหภาค จุลภาคการศึกษา เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม เพื่อนำความคิดเห็นเหล่านั้นมาประกอบเป็นนโยบายของพรรค โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและว่าที่หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่าที่เลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าที่รองหัวหน้าพรรค และนายอภิศักดิ์ ฤกษ์กุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าที่โฆษกพรรค จะเข้าร่วมรับฟังด้วย

(อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 10

### อุตตม

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า การระดมสมองคนรุ่นใหม่ครั้งนี้พรรค พปชร.ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเมืองเข้ามาทำงานการเมือง โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ มาจากหลากหลายอาชีพ และไม่ได้อิงเครือญาติเกี่ยวข้องกับนักการเมือง แต่เป็นผู้ที่สนใจการเมือง ซึ่งแกนนำของพรรคเป็นผู้ทาบทามเข้ามา อย่างไรก็ตาม คนรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็จะมีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรค.และเป็นว่าที่ ส.ส.ในสังกัดพรรค โดยพรรคจะคัดเลือกตามความเหมาะสม

### อนค.รับสมาชิก6ต.ค.-ไวยุ่งยาก

นายธนธร จิริงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กผ่านเพจ Thanathorn Juangroogruanagkit-ธนธร จิริงรุ่งเรืองกิจ อธิบายถึงการเปิดรับสมัครสมาชิกและระดมทุนในวันที่ 6 ตุลาคม ที่ศึกไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5 ช่วงหนึ่ง ว่ากระบวนการในการรับบริจาคของพรรคประสบกับปัญหาทางกฎหมาย ทำให้การสร้างพรรค





ชมคลิปวิดีโอ

ไม่เป็นไปอย่างที่หวัง เพราะรับบริจาคจากผู้สนับสนุนนั้น ผู้สนับสนุนและผู้รับบริจาคจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดของที่รับสมัคร พร้อมหาพยานในการยืนยันการรับบริจาคดังกล่าวลงในใบ พ.ก.10 และออกไปเสร็จรับเงิน คือใบ พ.ก.11 ที่ต้องให้หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกเซ็นลงชื่อ และให้ผู้บริจาคเซ็นชื่อด้วย กระบวนการทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ทั้งในระบบออนไลน์หรือเอกสารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

“เราเข้าใจว่าทุกคนอยากจะทำร่วมบริจาคกับพรรค อนค. ผมอยากจะทำขอโทษล่วงหน้า เพราะทุกคนอยากมาบริจาคให้เราก็คงต้องการความสะดวกสบาย แต่อาจจะต้องรอกกระบวนการของ กกต.ที่ทำได้ยุ่งยาก ซึ่งเอกสาร พ.ก. 10 และ พ.ก.11 เป็นเอกสารที่ กกต.บังคับให้ต้องทำ ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ไม่เอื้อให้ทำงานได้ อาจจะฝากไปถึง กกต. ถ้าช่วยได้ขอให้ทบทวนกฎระเบียบการบริจาคออนไลน์ การระดมทุนก็ดี เพราะให้พรรคการเมืองสามารถระดมทุนจากสาธารณะได้มากขึ้น ดีกว่าการพึ่งพิงนายทุนเพียงไม่กี่คนที่กำหนดทิศทางของพรรค” นายธนาธรกล่าว

### ‘ปชป.’เคาะกก.หยั่งเสียง8ต.ค.

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรค ปชป. แถลงถึง

การหยั่งเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ปชป.ว่า ขณะนี้นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการแทนหัวหน้าพรรค ได้ลงนามประกาศเรื่องวัน เวลา สถานที่การรับสมัครการหยั่งเสียง และการเสนอชื่อคณะกรรมการลงคะแนนหยั่งเสียงเบื้องต้น เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค ปชป.แล้ว โดยในประกาศของพรรคได้ระบุเอาไว้วันที่ 8 ตุลาคม เวลา 08.30-16.30 น. เป็นการเปิดให้ผู้สนใจมาสมัครเข้ารับการหยั่งเสียง นอกจากนี้ประกาศยังระบุอีกว่าผู้ที่ได้รับกระบวนการหยั่งเสียงนั้น จะต้องมายื่นสมัครด้วยตนเอง ที่ชั้น 3 อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พรรค ปชป.

นายราเมศกล่าวอีกว่า ผู้ใดที่ยื่นใบสมัครและลงชื่อในเอกสารลงชื่อก่อน จะได้หมายเลขสมัครตามลำดับ แต่กรณีที่ยื่นใบสมัครก่อนเวลา 08.30 น. ให้ถือว่ามาพร้อมกัน และให้ใช้วิธีจับฉลาก หลังจากนั้นในวันเดียวกัน เวลา 17.00 น. จะมีการเลือกคณะกรรมการลงคะแนนหยั่งเสียงเบื้องต้น จำนวนไม่เกิน 5 คน เพื่อมาทำหน้าที่ดูแลการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรค ทั้งนี้จะมีการจัดการหยั่งเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายนนี้ และให้จัดการหยั่งเสียงที่หน่วยเลือกตั้งในวันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 8.00-17.00 น. โดยเหตุผลที่ต้องกำหนดเวลาที่หน่วยเลือกตั้งนั้น เพราะทางพรรคเห็นว่าควรใช้เวลาในการใช้

### ลีลา‘รำ’

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมออกกำลังกายรำให้เก๋กับประชาชนในสวนลุมพินี ระหว่างลงพื้นที่ตรวจการให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้า เรือโดยสารในพื้นที่ต่างๆ ของ กทม. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม

สิทธิในการหยั่งเสียงครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ได้ขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิของประชาชน และเมื่อปิดการหยั่งเสียงทุกประเภทในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน คณะกรรมการ กกต. ของพรรค จะรวบรวมผลคะแนน และประกาศผู้ชนะการหยั่งเสียง โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะรายงานให้คณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

### ‘มาร์ค’พบสมาชิกปชป.สงขลา

นายนิพนธ์ บุญญามณี แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ใน จ.สงขลา กล่าวว่า ในวันที่ 7 ตุลาคม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ปชป.จะมาพบสมาชิกพรรค ปชป. ที่โรงแรมทรธา เจบี อ.หาดใหญ่ คาดว่าจะมีสมาชิกประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมเพื่ออธิบายวิธีการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรครูปแบบใหม่ “คงไม่ขอคะแนนสนับสนุน เพราะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนมีคอนอยู่ในใจแล้ว”

คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำพรรคที่มอบความไว้วางใจนำพรรคก้าวไปข้างหน้า” นายนิพนธ์กล่าว

### ‘จอน’เปิดกลุ่มเพื่อนหนุนชิงหน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองหัวหน้าพรรค ปชป. สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคแล้ว เพื่อเตรียมสมัครเข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในสัปดาห์หน้า โดยนายอลงกรณ์กล่าวว่า ในขณะนี้ไม่มีผู้รับรองคุณสมบัติค่อนข้างพร้อม ยืนยันจะสมัครหยั่งเสียงเป็นหัวหน้าพรรค ปชป.ในวันที่ 8 ตุลาคม และจะมีการแถลงจุดยืน นโยบายพร้อมกลุ่มเพื่อนอลงกรณ์บางส่วนเปิดตัวในวันที่ 10 ตุลาคม จากนั้นจะเริ่มเดินสายในพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่น สกลนคร กาฬสินธุ์ พร้อมทั้งจะประกาศนโยบายรวมถึงยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาพรรค ปชป.รวมถึงตั้งกลุ่มไลน์ “อลงกรณ์” และมีสำนักงานที่จะดำเนินงานทั่วประเทศ

### ‘สุเทพ’เดินสาย‘เชียงใหม่’

ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำพรรครวมพลังประชาชนไทย (รพช.) ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และผู้ก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาเจริญรอยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของคณะวิศวกรรมอุตสาหกรรม มีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ แกนนำพรรค รพช. พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค รพช. นายประพัฒน์ เชื้อไทย อดีตรักษาการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน

นายสุเทพให้สัมภาษณ์ก่อนบรรยายว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้วางแนวทางปฏิรูปประเทศ จำเป็นที่คนไทยต้องศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการปฏิรูปดังกล่าว อยากฟังเสียงสะท้อนและมุมมองว่าคิดอย่างไรกับการปฏิรูปประเทศไทย ไม่ขอพูดเรื่องการเมือง ถ้าพูดการเมือง เต็มใจเดินทางไปโยงว่ามาหาเสียงในมหาวิทยาลัย

จากนั้นนายสุเทพขึ้นบรรยายและเมื่อบรรยายเสร็จ นายสุเทพเดินทางกลับกรุงเทพฯ และจะเดินทางมาพบปะประชาชนที่เชียงใหม่อีกครั้งในวันที่ 6 ตุลาคม

### ชนพ.ถกใหญ่เซเลบแห่ชง

ที่โรงแรมซีดีพาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชนพ.) พร้อมนายประเสริฐ บุญชัยสุข เลขาธิการพรรค จัดประชุมใหญ่สามัญพรรค โดยมีสมาชิกพรรค ผู้นำชุมชนและชาวบ้านใน จ.นครราชสีมา กว่า 300 คน ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับพรรค และเรื่องอื่นๆ จากคณะกรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย ร.ต.ประพาส ลิ้มปะพันธ์ นายปกครอง ผาสุกยิต รองหัวหน้าพรรค นายประสาธ ตันประเสริฐ นายวัชรพล โทมรงค์ดี นายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม รองเลขาธิการพรรค นางอัญชลี บุสสุวณโณ เทรญญิกพรรค นายชลิตรัตน์ จันทร์เกษม โฆษกพรรค และนายประสิทธิ์ ช่วงสงฆ์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค นอกจากนี้ยังมี “น้องวิว-เยาวภา บุรพลชัย” อดีตนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2004 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ และ ดร.บุญมา อิมวิเศษ ผู้บริหารเครือข่ายเอสแอล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เข้าร่วมด้วย

นพ.วรรณรัตน์กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองร่างข้อบังคับพรรค หลังจากนั้นจะประกาศรับสมัครสมาชิกพรรคเพิ่มเติมให้ครบทั้ง 4 ภาค โดยมีสาขาพรรคภาคเหนือที่ จ.นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.นครราชสีมา ภาคกลางที่ จ.สระบุรี และภาคใต้ที่ จ.ราชบุรีธานี สมาชิก ชพน.ยังอยู่ครบทุกคน ยังไม่มีใครขอลาออก นอกจากนี้ยังมีสมาชิกหน้าใหม่สมัครเข้าเพิ่มขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ มีคนรุ่นใหม่จับปริญญาโท ปริญญาเอก เคยทำงานในต่างประเทศรวมทั้งเซเลบให้ความสนใจมาสมัครกันคับคั่ง

### ยังไม่ชัดหนุนบักตุ่นังนายกฯ

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกฯ จะกลับมารับตำแหน่งสำคัญในพรรคหรือไม่ นพ.วรรณรัตน์กล่าวว่า ยังไม่มีเวลาพูดคุยรายละเอียด แต่เชื่อว่านายสุวัจน์ไม่ทอดทิ้งชาวโคราชแน่นอน ที่ผ่านมานายสุวัจน์ร่วมก่อตั้งพรรค ชพน.ร่วมกับ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกฯ ร่วมกันสร้างความเจริญให้กับโคราชมากมาย ชาวโคราชให้การสนับสนุน ชพน.มาด้วยดีตลอด

“ส่วนจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯหรือไม่ ในฐานะ ชพน.เป็นพรรคขนาดกลางยึดหลักการทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นพร้อมสนับสนุนทุกฝ่าย เพื่อ

นำพาชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” นพ.วรรณรัตน์กล่าว

### ‘สุวัจน์’ชี้บรรยากาศการเมืองดี

ด้านนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกฯ และประธานที่ปรึกษา ชพน. กล่าวว่า ช่วงนี้บรรยากาศการเมืองกำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีพี่น้องประชาชนมีความตื่นตัว นักการเมืองรุ่นใหม่ รวมถึงมีศิลปินดารานักแสดงก็สนใจลงสนามการเมืองมีความตื่นตัว ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันรักษาบรรยากาศทางการเมือง บรรยากาศการเลือกตั้งให้เรียบร้อย พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิกันจำนวนมาก การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส ทุกคนยอมรับผลการเลือกตั้ง ถ้าการเลือกตั้งเป็นไปแนวทางนี้จะเห็นมีมติหมายที่ดีกับประเทศ ถ้าเสถียรภาพทางการเมืองเรามั่นคงจะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น เพราะพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากอยู่แล้ว “ถ้าการเลือกตั้งได้รับการยอมรับ ได้รับรางวัลใดๆ ได้คนที่มีความภาพ และนักลงทุนมีความเชื่อมั่น ประเทศไทยจะมีทางออกที่ดี ฉะนั้นบรรยากาศการเมืองขณะนี้ดีอยู่แล้ว และถ้าทุกฝ่ายช่วยกันทำให้เกิดความเรียบร้อยก็จะดีมาก” นายสุวัจน์กล่าว

เมื่อถามว่าพรรค ชพน.พร้อมเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน นายสุวัจน์ยิ้มก่อนตอบว่า กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต้องหารือกันว่าทิศทางและนโยบายของพรรคจะเป็นอย่างไรตอนนี้ถือว่าเป็นการเตรียมการเหมือนทุกพรรคที่เตรียมการกันอยู่

### เสธ.เอ็กซ์จ่อร่วมงานชพน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในฐานะกรรมการปฏิรูปการเมือง ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งกรรมการปฏิรูปการเมืองอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อไปร่วมงานกับพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) หลังจาก พล.อ.ฐิติวัจน์ได้รับการทาบทามจากพรรคชาติพัฒนา ให้ไปร่วมทำผู้สืบทอดเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ โดยการตัดสินใจครั้งนี้ เนื่องจากเจ้าตัวต้องการสานต่อสิ่งที่ พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก อดีต ผบ.ทบ.ผู้เป็นบิดาได้ทำไว้ตอนสมัยแรกเริ่มของพรรคชาติพัฒนา ร่วมกับ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ทั้งนี้ พล.อ.ฐิติวัจน์จะเดินทางไปสมัครเป็น

สมาชิกพรรคชาติพัฒนาอย่างเป็นทางการ ที่พรรคชาติพัฒนา ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้

### เคาะ'เลคิวิโรจน์-ฐิติเชษฐ'นั่งกต.

ที่รัฐสภา คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา มีการประชุมและเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมจำนวนทั้งหมด 14 คน เพื่อมาเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการนี้คณะกรรมการสรรหา กกต.ได้มีการพิจารณาและลงมติเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 จำนวน 2 คน คือ 1.นายเลคิวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 2.นายฐิติเชษฐ นุชนาฎ หนายความ เพื่อนำ 2 รายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อตั้ง กมธ.ตรวจสอบประวัติและความประพฤติภายใน 60 วัน ก่อนให้ที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบหรือไม่ต่อไป

### ส่งชื่อให้คสช.เลือกส.ว.4ม.ค.

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า หลังจากมีการประกาศเรื่องการเปิดให้มีการลงทะเบียนของคircularที่จะเสนอชื่อผู้สมัคร และวันที่ 15-24 ตุลาคมจะเปิดให้มีการรับสมัครคircularที่จะเสนอชื่อผู้สมัคร จากนั้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนของคircular และหวังว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลจะดำเนินการให้มีการออกพร.ฎ.ประกาศให้มีการเลือก ส.ว. ซึ่ง กกต.ได้ตั้งตักตาเอาไว้ว่าน่าจะวันที่ 16 พฤศจิกายน และวันที่ 20-30 พฤศจิกายน จะมีการเปิดรับสมัคร ส.ว. จากนั้นจึงจะเริ่มคัดเลือก ส.ว.ในระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม ระดับจังหวัด ในวันที่ 22 ธันวาคม และระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคม คาดว่าภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 กกต.จะสามารถส่งชื่อ ส.ว.ให้กับ คสช. เพื่อให้ไปคัดเลือกต่อไป เรื่อง ส.ว.ต้องทำให้เสร็จก่อนมีการเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งนี้ไม่หวัง คาดว่าสามารถดำเนินการได้ทัน

เดินสาย - นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชนชาติไทย บรรยายเรื่องแนวทางปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การบริหารราชการแผ่นดิน และการแก้ไขปัญหาประชาชน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม



## ความป่วยไข้ของทะเลสาบสงขลาจะมีรัฐบาลไหนเป็นผู้เยียวยา



ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบ ซึ่งกั้นทั้งประเทศรู้จักกันดี และแม้แต่คำขวัญของจังหวัดสงขลา ว่า “นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเลฯ” ประโยคที่ว่า “เมืองใหญ่สองทะเล” นั้นย่อหมายถึง ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นที่อาศัยของบรรดา “นกน้ำ” แห่งอุทยานนกน้ำคูขุด ด้วยนั่นเอง

พื้นที่ทะเลสาบสงขลาอันกว้างขวาง ครอบคลุมพื้นที่ อ.สติงพระ, กระแสสินธุ์ และอ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.ปากพะยูน, บางแก้ว, เขาชัยสน และควนขนุน จ.พัทลุง มีเนื้อที่ 1,000 ตารางกิโลเมตร ในอดีตนอกจากเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของในหลายจังหวัดรอบๆ ทะเลสาบแล้ว ยังเป็นเส้นทางคมนาคม “เดินเรือ” ที่สำคัญของคนจังหวัดพัทลุง และสงขลาอีกด้วย

ปัจจุบันทะเลสาบสงขลาที่มีความสำคัญในด้านแหล่งอาหาร เป็นที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งของคนที่อยู่รายรอบทะเลสาบใน 2 จังหวัด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพราะเป็นที่ตั้งของอุทยานนกน้ำคูขุด อ.สติงพระ และทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งเป็น “เขตห้ามล่า” และยังเป็นพื้นที่ “ธรรมชาติไรท์” หรือพื้นที่ชุ่มน้ำอีกด้วย

และรอบๆ ทะเลสาบสงขลา ทั้งในจังหวัดพัทลุง ในหลายๆ อำเภอ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชมความงามธรรมชาติและวิถีชีวิตของชนบทที่มีความเป็นธรรมชาติ และมีของกินและของที่ระลึกมากมาย ที่มีแหล่งที่มาจากทะเลสาบแห่งนี้

แต่...เป็นที่น่าเสียดายที่ ณ วันที่ทะเลสาบสงขลา ถ้าเป็นคนก็ตกอยู่ในสภาพของการ “ป่วยไข้” อากาศหนัก ที่รุกราน “เขี้ยวยา” ที่อื้อที่จะได้ “ใจเย็น” ผู้สถาปนาของทะเลสาบที่สมบูรณ์เพื่อกลับมาเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชนบททั้ง 2 จังหวัด รวมทั้งเป็นพื้นที่ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช บางส่วน

วันนี้ของทะเลสาบสงขลา ถูกปล่อยให้ “ตื่นเงิน” หากไม่ใช้ในฤดูฝน ผู้คนสามารถเดินในทะเลสาบแห่งนี้ได้อย่างสบาย เพราะ

บางแห่งน้ำสูงแค่ 1 เมตรเท่านั้น ความตื่นเงินของทะเลสาบสงขลา ย่อมมาจากสิ่งต่างๆ จากแม่น้ำลำคลอง ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา มาหลายสิบปี โดยที่ไม่มีหน่วยงานไหน เป็นผู้รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ปัญหาของทะเลสาบแห่งนี้ ความตื่นเงินที่เกิดขึ้นกับทะเลสาบสงขลา ส่งผลให้ไม่สามารถรับน้ำจากพื้นที่ต่างๆ ในฤดูฝนที่ไหลลงสู่ทะเลสาบแห่งนี้ ทำให้พื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ติดกับพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ถูกน้ำท่วมขัง สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เช่น ในพื้นที่ อ.ระโนด, กระแสสินธุ์ สติงพระ รวมทั้งใน อ.หาดใหญ่ ที่น้ำไหลลงสู่ทะเลสาบไม่ทัน และอีกหลายอำเภอของ จ.พัทลุง และบางอำเภอของ จ.นครศรีธรรมราช

และอีกปัญหา ที่เป็นการทำลาย ทะเลสาบสงขลา ให้เสียหายทั้งในด้านความ “ตื่นเงิน” และการทำลาย “ภูมิทัศน์” ของจังหวัดอย่างน่าเสียดาย คือ การรื้อดำ เพื่อการทำประมงที่ผิดกฎหมาย จำพวก “โพงพาง” “ไชนิ่ง” และ “ไอโง้ง” ซึ่ง

คสช. ได้ออกกฎหมายว่าเป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายให้ดำเนินการแก้ไขอย่างเด็ดขาด ปัญหาของ “โพงพาง” และอื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา นั้น นอกจากจะ

เป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการรื้อดำ ทำการประมงใน “ร่องน้ำ” ของการเดินเรือประมง และพาณิชย์ ที่สร้างความเดือดร้อน ให้เกิดขึ้นกับการเดินเรือ จนเป็นปัญหาเรื้อรัง เกิดการ “พิพาท” ระหว่างเจ้าของ “โพงพาง” กับเจ้าของเรือที่เดินเรือไปชน “โพงพาง” และต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของ “โพงพาง” จนมีการกล่าวขานว่า “โพงพาง” ที่รื้อดำร่องน้ำเดินเรือ ไม่ได้ทำเพื่อ “ดักปลา” และมีเจตนาที่จะ “ดักเรือ” เพื่อเรียกค่าเสียหาย

การที่ “โพงพาง” รื้อดำ ร่องน้ำ ย่อมมีความผิด ซึ่งผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย ย่อมหมายถึง “เจ้าท่า” และประมงจังหวัด แต่ที่ผ่านมา ไม่มีการดำเนินการ “เอาผิด” กับผู้ทำผิดกฎหมาย เนื่องจากกลัวว่า จะมีการ “ประท้วง” จาก กลุ่มประมงผู้ทำผิดกฎหมาย ดังนั้นทุกฝ่าย แม้แต่ “จังหวัด” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ “บูรณาการ” กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการแก้ไข ก็ไม่มีการดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหา และการ “เยียวยา” ทะเลสาบแห่งนี้

ล่าสุด เมื่อเดือนกรกฎาคม กองทัพเรือ ได้โอนเงินงบประมาณ เพื่อใช้ในการรื้อถอน “โพงพาง” และเครื่องมือประมงอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย ออกจากทะเลสาบสงขลา จำนวน 2,100,000 บาทเศษ เพื่อเป็น “เบี้ยเลี้ยง” เจ้าหน้าที่ยุติและดำเนินการอื่นๆ ซึ่งขณะนั้นงบประมาณทั้งหมดอยู่ที่ประมงจังหวัดสงขลา และประมงจังหวัดสงขลา ได้เสนอแผนงานให้กับ จังหวัดสงขลา เป็นผู้ “ดำเนินการ”

ตามแผนในการรื้อถอน “โพงพาง” และเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย แต่จนถึงบัดนี้ ใกล้เคียงปีงบประมาณ จังหวัดยังไม่มีการดำเนินการรื้อถอน “โพงพาง” และเครื่องมือประมงผิดกฎหมายแต่อย่างใด และอาจจะต้องส่ง เงินงบประมาณคืน หากไม่มีการดำเนินการ

ในอดีต เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมานี้ ครั้งนี้นายธำรง เจริญกุล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ใช้งบประมาณที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเดินเรือ ที่เดือดร้อนกับ “โพงพาง” ที่สร้างไว้เพื่อ “ดักเรือ” แก้ปัญหาโดยการ “ทุบทุย” กับเจ้าของ “โพงพาง” ที่สร้างกีดขวางร่องน้ำเดินเรือ ให้เรือออกไป จนสามารถได้ “ร่องน้ำ” ในทะเลสาบคืนมา ทำให้แก้ปัญหาในการเดินเรือไปได้ แต่หลังจากที่นายธำรง พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา “โพงพาง” เหล่านี้ ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่มาเติมท้องทะเลสาบอีกครั้ง และรื้อดำร่องน้ำ โดย 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ว่าราชการจังหวัด เข้ามานั่งในตำแหน่ง “เจ้าเมือง” 2 คน

แต่ไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนสุดท้าย ณ  
วันนี้ ทะเลสาบสงขลา กลายเป็นพื้นที่ “โพงพาง”  
ที่ยังเหลืออยู่ และไม่ได้รับการแก้ไขเพียงจังหวัด  
เดียวของภาคใต้

การเยียวยาทะเลสาบสงขลา ต้องรื้อถอน  
“โพงพาง” ที่รูกล้าร่องน้ำออกไปโดยด่วน และ  
ต้องดำเนินการ ขุดร่องน้ำ ตั้งแต่ จุดเริ่มต้น  
ของร่องน้ำ จนถึง อ.ปากพะยูน ระยะทางรวม  
40 กว่ากิโลเมตร เพื่อเป็นการเปิดร่องน้ำใน  
ทะเลสาบสงขลา เป็นการเยียวยา อันดับแรก  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีแผนในการฟื้นฟู  
ทะเลสาบสงขลาให้พ้นจากสภาพวิกฤติ ซึ่งแผน  
ในการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา มีทำไว้อย่างสมบูรณ์  
เพียงแต่ไม่มี “เจ้าภาพ” ที่เอาจริงในการผลักดัน  
ให้รัฐบาลดำเนินการ เนื่องจากการฟื้นฟูทะเลสาบ  
สงขลา เป็นแผนระยะยาว และต้องใช้งบประมาณ  
จากส่วนกลาง เพราะเกินกำลังของหน่วยงานใน  
ภูมิภาคที่มีอยู่

หลายนายกรัฐมนตรี เคยมาดูปัญหา  
ของทะเลสาบสงขลา หลายนายกรัฐมนตรีเคย  
มาเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัด  
สงขลา ต่างรับรู้ว่าการแก้ปัญหาอุทกภัย ต้อง  
ทำการ “ฟื้นฟู” ทะเลสาบสงขลา แต่สุดท้าย  
การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา ก็เป็นแค่ “กระดาษ”  
ที่อยู่ในแฟ้ม เพราะแม้แต่ นายกฤษฎา บุญราช  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง  
เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และรับรู้เรื่อง  
วิกฤติของทะเลสาบแห่งนี้ ก็ไม่เคยที่มีแผนใน  
การแก้วิกฤติของจังหวัดสงขลาแต่อย่างใด

ทั้งหมดคือ “ชะตากรรม” ของทะเลสาบ  
สงขลา ซึ่งเป็นทะเลสาบสำคัญที่เคย “สวยงาม” ของ  
ภาคใต้ ที่หากยังไม่มีการไหนเห็นความสำคัญ และ  
ทำการเยียวยา ในอนาคต ทะเลสาบแห่งนี้ อาจจะ  
กลายเป็น “แอ่งน้ำ” ขนาดใหญ่ สำหรับรองรับสิ่ง  
“ปฏิกูล” ที่ถูกปล่อยจากแม่น้ำต่างๆ เท่านั้นเอง

**ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์**

# เดือนของการเปลี่ยนแปลง

## คนเดินตรอก

ดร.วิรพงษ์ งามางกูร

**ส**ปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เริ่มต้นของปีงบประมาณแผ่นดิน 2562 เป็นสัปดาห์ที่บรรดาผู้อาวุโสในวงราชการที่อายุครบ 60 ปีต้องเกษียณอายุ อำลาราชการไปอยู่กับบ้าน หรือไม่ก็ไปทำงานกับบริษัทห้างร้านเอกชนที่ต้องการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของท่านเหล่านี้ หลายท่านมีลูกศิษย์ลูกหาทำงานอยู่ในวงการอุตสาหกรรม วงการการเงิน วงการกฎหมายและอื่น ๆ ก็มักจะได้รับเชิญให้มาช่วยให้คำแนะนำ ที่สำคัญที่สุดสังคมไทยเป็นสังคมพวกพ้อง มีรุ่นพี่รุ่นน้องจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน เหมือน ๆ กับญี่ปุ่น ได้หัวน เกาหลี

ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมสถาบันเดียวกันย่อมมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศเอเชียเท่านั้น แม้แต่อเมริกา ยุโรป หรืออังกฤษ ความเป็นศิษย์เก่าจากสถาบันเดียวกันก็ยังมี ความหมาย

ผู้บริหารของบริษัทที่หุ่นใหญ่เป็นนักเรียนวาร์ตัน ผู้จัดการ ผู้บริหารก็มักจะเป็นนักเรียนจากวาร์ตัน เช่นเดียวกับบริษัทที่มีผู้บริหารเป็นศิษย์เก่าฮาร์วาร์ด สแตนฟอร์ด เบิร์กลีย์ เยล 프린ส์ตัน ก็จะมีแนวโน้มตักต้อนนักเรียนรุ่นน้องเข้าบริษัทตัวเอง ถ้ามีความสามารถเพียงพอ ก็สนับสนุนให้เป็นใหญ่ด้วย การช่วยเหลือพรรคพวกรุ่นน้องจากสถาบันการศึกษาเดียวกันในเมืองไทยยังน้อย ถ้าเทียบกับศิษย์มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยโอซากา หรือมหาวิทยาลัยอิโตะสึบาชิ เป็นต้น

เมื่อเกษียณอายุไปแล้ว บริษัทก็จะดูแล แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาบ้าง ตั้งให้

เป็นอาจารย์ผู้บรรยายในการฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ แม้ระบบสวัสดิการของญี่ปุ่นจะสู้ของฝรั่งไม่ได้เพราะเงินน้อยกว่า เป็นเหตุให้ญี่ปุ่นต้องออกมาอยู่ต่างประเทศที่ค่าครองชีพถูกกว่า ค่ารักษาพยาบาลถูกกว่า จนกลายเป็นชุมชนคนสูงอายุที่มีเพื่อนฝูงอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ไม่เหงาเหมือนอยู่ญี่ปุ่น ไม่ต้องเป็นโรคซึมเศร้า และฆ่าตัวตายอย่างที่เป็นข่าวให้เห็นอยู่บ่อย ๆ

**แต่คนไทยโชคดีที่ครอบครัวยังเป็นครอบครัวแบบเอเชีย ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายาย หลานเหลนอยู่ด้วยกันได้** เป็นธรรมดาที่ลูกสาวคลอดลูกจะโทรศัพท์มาขอให้ย่าหรือยายไปช่วยเลี้ยงหลาน โทรศัพท์ไปหาเพื่อน ๆ หลายคนปรากฏว่าอยู่บอสตัน อยู่ชิคาโก อยู่วอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ฟิลาเดลเฟีย ไปช่วยเลี้ยงหลานให้

บางคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่

สั่งให้วิดน้ำ ให้วิ่ง ให้กระโดดกบ ฯลฯ นั้น เป็นของธรรมดา

ปกติวันที่ 1 ตุลาคมของปีที่ ผบ.ทบ. ต้องพ้นจากตำแหน่งไป พร้อมกับมี ผบ.ทบ. คนใหม่ที่เพิ่งได้รับพระบรมราชโองการเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ก็มักจะเป็นชาวที่ฮือฮา กัน ชวนกันวิเคราะห์ไปถึงโครงสร้างอำนาจใหม่ในกองทัพและในวงราชการเมือง ตำแหน่ง ผบ.ทบ. ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับกันแล้ว ทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ มีอำนาจมากเป็นที่ 2 รองจากนายกรัฐมนตรี ในทางกฎหมาย (de jure) คณะรัฐมนตรีมีอำนาจมากกว่า แต่ในความเป็นจริง (de facto) ก็ไม่แน่ว่าใครจะมีอำนาจจริงมากกว่ากัน ยิ่งถ้า ผบ.ทบ.วางตัวทำเครื่องขริมพุดน้อย แต่ปล่อยให้ผู้บังคับบัญชาที่แม้จะเคยเป็นทหารพลำม พุดน้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง หาสาระไม่ได้ บารมีย่อมจะยังเกิดแต่ ผบ.ทบ.

**การเมืองถ้าจะมีสี่สัปดาห์เห็นจะต้อง**

**รอกถึงวันที่ 24 ก.พ. ถึงวันที่ 5 พ.ค.**

**ตามแผนการเดิมของคน:รัฐประหาร**

**ซึ่งก็ยังเบลอ ๆ อยู่**

มีทหารเกณฑ์มารับใช้ที่บ้าน เป็นชาวฮือฮาใหญ่โตทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องธรรมดา เข้าใจว่าที่ไหนก็เหมือนกันแม้แต่กองทัพสหรัฐ หรือกองทัพปลดแอกของประเทศจีน ส่วนจะหนักเบาเล็กน้อยเพียงใดก็สุดแต่ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วย แต่มีกฎอยู่ว่าการลงโทษห้ามแตะเนื้อต้องตัวทหารผู้ถูกลงโทษเท่านั้น ส่วนการ

และการดูถูกเหยียดหยามก็จะเกิดกับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นของธรรมดา นาน ๆ ไปก็จะกลายเป็นความเกลียดชัง เพิ่มความรักเคียดพยาแเกรง ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งไปโดยอัตโนมัติ

แต่ปีนี้บรรยากาศกลับหงอย ๆ ไม่สู้จะมีความตื่นเต้น เพราะอาจจะตรงอย่างที่ว่าลือมวลงชนเคยคาดเดา

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/บทความ

วันที่: จันทร์ 8 - พุธ 10 ตุลาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5086

หน้า: 10(ขวา)

Col.Inch: 96.87

Ad Value: 130,774.50

PRValue (x3): 392,323.50

Clip: Full Color

คอลัมน์: คนเดินตรอก: เดือนของการเปลี่ยนแปลง

เอาไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแม่ทัพบก แม่ทัพเรือ แม่ทัพอากาศ หรือตำแหน่ง รอง ๆ ลงไปที่จะมาคอยเข้าคิวเป็น ผู้บังคับหน่วยต่อไป

อีกทั้งไม่มีทหารแตกแถวออกมา พุดนออกนอกทางให้เป็นข่าวฮือฮา การเมืองถ้าจะมีสีสันตื่นเต้นเห็นจะต้องรอไปจนถึงวันที่ 24 ก.พ. ถึงวันที่ 5 พ.ค.ตามแผนการเดิมของคณะ รัฐประหาร ซึ่งก็ยังไม่เบลอ ๆ อยู่

ยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลทหารจะเอาอย่างไร แม้จะมีการจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ แต่ดูบุคลากรไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค กรรมการพรรค รวมทั้งเลขาธิการและโฆษกพรรค ดูเหมือนเป็นเด็ก ๆ เช่นชายของ ไม่เหมือนพรรคการเมือง ส่วนตัวจริงที่จะเป็น นายกรัฐมนตรี คนที่จะเป็นแกนนำของพรรค ไม่ทราบว่าเป็นใคร มีแต่ **“มือใหม่หัดขับ”** ทั้งนั้น เลยไม่แน่ใจว่าจะเอาอย่างไรสำหรับพญาอินทรี อย่างหัวหน้าคณะปฏิวัติรัฐประหาร

นอกจากเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลง เป็นเดือนที่ตามปกติจะศึกศึกมีชีวิตชีวาแล้ว เดือนตุลาคมก็เป็นเดือนที่ลมฟ้าอากาศเปลี่ยนฤดู จากฤดูฝนมาเป็นฤดูหนาว เปลี่ยนจากน้ำนองตลิ่งมาเป็นฤดูหนาว จำได้ว่าวันปียมหาราชที่พวกเรานักเรียนไปเดินดูพวงมาลาของโรงเรียนต่าง ๆ พร้อม ๆ กับไปชวนนักเรียนหญิงอากาศก็หนาวแล้ว ต้องใส่เสื้อกันหนาว ปากต้องทาสีผึ้ง สมัยนั้นยังไม่รู้จักลิปสติกเหมือนสมัยนี้

สำหรับการเมือง ถ้าผ่านต้นเดือนไปแล้วไม่มีอะไรจะสงบเงียบ การอภิปรายผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีโดยรัฐบาลทหารก็จะจืดชืด ไม่มีใครกล้าซักถามอภิปรายมาก

เพราะสภาที่พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีเป็นสภาฝักถั่ว มีการกำหนดคนอภิปรายสัก 4-5 คน แล้วก็จะมีคนที่เตรียมไว้เสนอให้ปิดอภิปรายเพราะอภิปรายมามากแล้วประธานขอ

ผู้รับรอง 20 คน แล้วก็ให้ลงมติปิดอภิปราย ให้คะแนนผ่านอย่างท่วมท้นตามโผของวิปที่รับมาตอนลงชื่อเข้าร่วมประชุม จากนั้นก็เรียกประชุมสภานิติบัญญัติไปเรื่อย ๆ

สำหรับประชาชน ไตรมาสสุดท้ายนั้นก็จะเป็นไตรมาสแห่งความรื่นเริง เพราะจะเป็นฤดูเกี่ยวข้าว เอาข้าวขึ้นยุ้งฉาง แล้วพรรคการเมืองก็จะขยับจัดให้ชาวนาออกเดินขบวน ออกมาประท้วงให้ประกันราคาข้าว

อ.ต.ก.สังกัดกระทรวงเกษตรก็จะผลักดันให้มีการรับประกันราคาข้าว หรือรับจำนำข้าวเปลือก ส่วน อคส.สังกัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ก็จะผลักดันให้มีการรับจำนำข้าวสาร ทั้ง 2 หน่วยงานอ้างว่าเพื่อดันราคาตลาดให้สูงขึ้น แต่ไม่ได้ผล เพราะสินค้าเกษตรที่ผลิตล้นตลาดเกินความต้องการภายในประเทศ ต้องพึ่งพาการส่งออก ราคาที่ขายได้ต้องเป็นไปตามราคาตลาดโลก ไม่ว่าจะใช้มาตรการใด ๆ ก็ยอมไม่พ้นกฎเกณฑ์ดังกล่าว

ราคาสินค้าพืชผลการเกษตรปีนี้คงจะยังไม่ฟื้นตัว ก็คงอยู่ในระดับต่ำตามวัฏจักร แต่การเรียกร้องให้รัฐบาลทหารจัดงบประมาณเพื่อประกันหรือจำนำสินค้าเกษตรคงจะเป็นไปโดยยากและไม่ควรจะเป็น

การผลิตและการส่งออกข้าวหอมมะลิมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ข้าวคุณภาพต่ำที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดลดลงเรื่อย ๆ แต่ยอดรวมแล้วการผลิตสินค้าเกษตรทุกตัวมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าชาวนาผู้ผลิตข้าว **“ไม่ได้ขาดทุน”**

เพราะถ้าหากขาดทุน การผลิตควรจะลดลง เป็นไปไม่ได้ที่ชาวนาจะยอมอดทน ยอมขาดทุนปลูกข้าวมาตลอด 4-5 ปี และยังคงจะผลิตปลูกข้าวต่อไปในอนาคตด้วย

มาตรการต่าง ๆ ที่อ้างว่าออกมาช่วยชาวนาชาวนาโดยใช้งบประมาณขาดทุนมหาศาล เมื่อเทียบกับผลประโยชน์

ของชาวนาที่เป็นหัวคะแนนของรัฐบาลรับไปแจกจ่ายให้กับชาวนาในสังกัดชาวนาโดยทั่วไป ไม่ได้ประโยชน์ โทดผลอะไรเลย

เมื่อจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในระหว่างวันที่ 24 ก.พ. ถึง 5 พ.ค. 2562 คงจะต้องคอยดูว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ จะชูนโยบายอะไรเป็นนโยบายหลักของพรรคตัวเอง ที่จะก่อให้เกิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมือง

ทางเศรษฐกิจนั้นยังนึกไม่ออกว่าพรรคการเมืองจะเสนออะไร ทั้งในแง่การเงินการคลัง การลดช่องว่างระหว่างคนมีกับคนจน การพัฒนาประเทศของเรามาไกลมากแล้ว จำนวนคนชั้นกลางมีจำนวนมากขึ้น จำนวนคนจนจริง ๆ มีน้อยลงมาก

ที่ให้มาลงทะเบียนคนจนจำนวน 11 ล้านคน ก็ไม่แน่ว่ามาตรการจะตรงกับเป้าหมาย การออกคูปองให้ไปซื้อได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งผู้ที่จัดหาและผลิตสินค้าสนองความต้องการของร้านธงฟ้าก็ยังสงสัยว่าจะโปร่งใสแค่ไหน เรื่องคงจะแดงขึ้นสักวันหนึ่ง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเมืองจากนี้ไปจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ก็คงจะเงิบ ๆ เงา ๆ ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น ทั้ง ๆ ที่เศรษฐกิจของรายย่อยแย่งเกือบทุกสาขาอาชีพ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งในต่างจังหวัด แต่ก็ไม่มีใครกล้าพูด สื่อมวลชนที่เคยเป็นปากเสียงให้กับประชาชนก็เงิบ ไม่มีใครกล้าออกมาพูด

**เพราะกลัวถูกตำ หรือไม่กี่เห็นดีเห็นงามไปกับเขา**



▲รำไท้เก็ก... พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปออกกำลังกายที่สวนลุมพินี พร้อมร่วมรำไท้เก็กกับชมรมเซี่ยงเส็งไท้เก็ก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยยืนยันไม่ได้มาหาเสียงหรือมาเรื่องการเมือง แต่มาติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินีและเยี่ยมเยียนประชาชน

# จี้อบกรอบงำพรรค

## ‘บักป้อม’โยนกกต. ปมส.ส.บินพบแม่

อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ-อีสาน แห่บินพบ “แม่” ถกจัดทัพเลือกตั้ง “บักป้อม” ชง กกต. สอบปม จุ้นจ้านกรอบงำพรรค ปูด 4 รมต.ทิ้งเก้าอี้ไม่เกิน ต้นปีหน้า ลุยการเมือง พปชร. ♦ [อ่านต่อหน้า 8](#)

### กรอบงำพรรค □ ต่อจากหน้า 1

เต็มตัวหลัง พ.ร.ฎ. เลือกตั้งประกาศใช้ “บักตู” สั่งเร่งเคลียร์งานให้เสร็จ โชว์ไฟต์วิ่งสวนลุมฯ ออกลีลารำไท้เก็ก-ชูมือโอเลิฟยูแจก ปชช. ลั่นไม่คิดแข่งกับใคร ฉุนถูกถามกลับเข้าการเมืองช่องทางนายกฯ คนนอก ย้ำมีเลือกตั้ง 24 ก.พ.

62 กกต. ดีเดย์เลือก ส.ว. ระดับอำเภอ 16 ธ.ค. ชง คสช.เกาะ 4 ม.ค. 62 “ประชาธิปไตย” นัดสมัคร ชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรค 8 ต.ค. หยั่งเสียง 5 พ.ย. “พลังประชารัฐ” ขยับแล้วจัดระดมสมองคนรุ่นใหม่ ฟัง “เสธ.เอ็กซ์” เตรียมชงชาติพัฒนา ขณะที่ กกก.สรรหาฯ เกาะราชชื้ออีก 2 กกต. “เลิควิโรจน์-ฐิติเชษฐ” ส่ง สนช.ลงมติ

### □ ยืนยันไม่ได้มาหาเสียง

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 5 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางมายังสวนลุมพินี เพื่อเดินและวิ่งเป็นการส่วนตัวประมาณ 1 ชั่วโมง โดยนายกฯ ได้ทักทายชาวบ้านที่มาออกกำลังกายด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม จากนั้นได้ถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6 ต่อด้วยการออกกำลังกายร่วมกับประชาชนในสวนลุมพินี และร่วมรำไท้เก็กกับชมรมเซี่ยงเส็งไท้เก็ก พร้อมร่วมออกกำลังกายประกอบเพลง “แต่่างอย” กับชมรมแอโรบิกชุมชนบ่อนไก่ ทั้งนี้ นายกฯ ยืนยันว่าไม่ได้มาเรื่องการเมืองหรือมาหาเสียง แต่มาติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินีและเยี่ยมเยียนประชาชน



## □ ขุมมือ “ไอเลิฟยู” ให้

ต่อมานายกฯ เดินทางตรวจเยี่ยมระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สีม่วงเงิน) โดยเดินทางจากสถานีสีลมมายังสถานีหัวลำโพง และทักทายประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการที่หัวลำโพง พร้อมกล่าวว่า “ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย วันข้างหน้ารถไฟจะเร็วขึ้น รัฐบาลจะทำให้เต็มที่ ผมไม่โกหกแต่ต้องให้เวลาผมจะแก้ไขทุกอย่าง “ได้เอง” ขณะเดียวกันได้ทักทายประชาชนที่บริเวณชานชาลารถไฟฟ้า โดยนายกฯ ได้ตะโกนเรียกประชาชนพร้อมขุมมือทำสัญลักษณ์ไอเลิฟยู และกล่าวว่า “วันหน้าจะมีรถไฟฟ้างู่ จากเดิมทำมาหลายปีไม่ก็ร้อยเมตร รัฐบาลนี้อยู่มา 4 ปี ทำไปกว่า 2,000 กิโลเมตร ต่อไปจะมีกว่า 4,000 กิโลเมตร”

ทั้งนี้ ก่อนเดินทางออกจากหัวลำโพง นายกฯ เวเนนมีสการพระราชทานต่างชาติดูรูปหนึ่ง พร้อมสอบถามด้วยภาษาอังกฤษว่าจะเดินทางไปไหนและบวชที่พระราชมารแล้ว โดยพระราชทานต่างชาติดบอกว่าชื่อหลวงพี่มาร์ค ฉายาทางธรรมว่า อากสิโกภิกขุ เป็นชาวสหรัฐ บวชมา 16 ปีแล้ว จากนั้นเมื่อพระราชทานต่างชาติดูรูปเป็นนายกฯ ของไทย ก็ทำสีหน้าตกใจด้วย

## □ ขอมายืมคน กทม.

จากนั้นเวลา 10.40 น. ที่ท่าเรือเทเวศร์ นายกฯ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางจากคลองผดุงกรุงเกษมสู่น้ำเจ้าพระยา พร้อมพบกับประชาชน 200 คน ซึ่งชาวบ้านได้ยื่นมือมาให้ปล่อย โดยนายกฯ ได้ขอให้ทุกตัวมีชีวิตจนสิ้นอายุขัย ขอให้ประเทศพ้นภัย ครั้งนี้มาเยี่ยมคน กทม.บ้าง เพราะไปแต่ต่างจังหวัด วันนี้รัฐบาลมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ส่วนยุทธศาสตร์ชาติทำเพื่อลูกหลานและไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง ส่วนการเลือกตั้งอยู่ที่จะเลือกใครเป็นรัฐบาลขอให้ดูให้ดี ขณะที่การทุจริตมีทั้งผู้ให้และผู้รับ มีปัญหาที่แก้เจ้าหน้าที ใครนึกอะไรไม่ออกก็ดำเนินนายกฯ ก็ยอม วันนี้ต้องรักกัน และอย่าทะเลาะกันด้วยประชาธิปไตยด้วยรัฐธรรมนูญอีกเลย อีก 10-15 ปีข้างหน้า บ้านเมืองต้องเปลี่ยนใหม่

## □ ลั่นยังไม่ตัดสินใจ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า หวังว่าสิ่ง

ที่รัฐบาลทำจะได้รับการสานต่อไม่ว่าจะรัฐบาลใด ไม่จำเป็นต้องล้มสิ่งที่อยู่แล้วขอให้ช่วยทำกันไว้ หากมีแต่จับผิดทุกอย่างจะเดินหน้าไม่ได้ ส่วนที่เคาะระฆังหลังการเปิดเวทีทางการเมืองและมีการเลือกตั้งจะมีการพูดคุยประวัติของตนเองนั้นยืนยันไม่กลัวการพูดคุย ส่วนการเลือกตั้งยังคงเป็นวันที่ 24 ก.พ. 2562 และไม่เคยเลื่อน แต่เรื่องที่หลายพรรคการเมืองเปิดตัวบุคคลเสนอชิงนายกฯ ก็ไม่ได้มองอะไร ส่วนตัวไม่ได้ไปแข่งอะไรกับใคร แต่ขณะนี้ยังไม่มีการเมืองมาทาบถาม ถึงแม้จะสนใจการเมืองแต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะร่วมกับพรรคใด เมื่อถามว่าจะมาสู่การเมืองช่องทางใดและมีโอกาสเป็นนายกฯ คนนอกหรือไม่ นายกฯ กล่าวด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่า “เขาเลิกพูดเรื่องนายกฯ คนนอกไปตั้งนานแล้ว นายกฯ คนนอกเขาเขียนไว้ถ้าเลือกตั้งแล้วมีนายกฯ ไม่ได้ต้องหารือรอบสองเพื่อเลือกนายกฯ ขึ้นมาใหม่ แต่ถ้าเลือกนายกฯ รอบแรกได้ก็จบ อย่ามาเขียนให้เสียหายอยู่นั้นแหละ พอได้แล้ว”

## □ ตอกกลับนักการเมือง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตการลงพื้นที่ของนายกฯ เป็นการหาเสียงทางการเมืองว่า ถ้าคิดว่าการลงพื้นที่ของนายกฯ เป็นการหาเสียงทางการเมือง ก็ขอให้ฟังไว้ในดีเอ็นเอของนักการเมืองว่าต้องทำแบบที่นายกฯ ทำ เพราะนายกฯ ไม่ได้ไปหาเสียง และไม่มีใครห้ามถ้านักการเมืองลงพื้นที่ไปทำดีกับประชาชน แต่ไม่ใช้ลงพื้นที่แล้วด่ากันไปด่ากันมา ส่วนการดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงที่พรรคการเมืองเริ่มเคลื่อนไหวนั้น ได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดวางตัวเป็นกลาง เพื่อให้บรรยากาศเป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์

## □ ชงกต.สอบทักษิณ

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เดินทางมาที่เกาะฮ่องกง ทำมกลางกระแสบ้างเพื่อปัญหาการเลือกตั้ง โดย พล.อ.ประวิตรยืนยันว่าไม่ทราบขอให้ประชาชนคิดเอาเอง ส่วนจะเข้าข่ายเป็นบุคคลภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ ต้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ดูแล้วพิศกฏหมาย

หรือไม่ ส่วนกรณี 4 รัฐมนตรีลงมาเล่นการเมืองแต่ยังไม่ลาออกจากรัฐมนตรีนั้นก็เป็นเรื่องของ 4 รัฐมนตรี ต้องทำงานที่ค้างคาให้เสร็จก่อน แต่ถามว่าจะมาสร้างมาตรฐานอะไรกันตอนนี้

## □ 4 รมต.ลาออกแน่นอน

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังมีกระแสกดดันให้ 4 รัฐมนตรีที่เข้าร่วมพรรคพลังประชาชน (พปชร.) ประกอบด้วย 1.นายอุดม สมุทรานนท์ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะว่าที่หัวหน้าพรรค 2.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ในฐานะว่าที่เลขาธิการพรรค 3.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะว่าที่รองหัวหน้าพรรค และ 4.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกฯ ในฐานะว่าที่โฆษกพรรค ลาออกจากตำแหน่งนั้นล่าสุดเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า 4 รัฐมนตรีจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไม่เกินต้นปีหน้า ภายหลังพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การเลือกตั้งประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อมาทำงานการเมืองในพรรค พปชร.เต็มตัว โดยช่วงนี้นายกฯ สั่งให้ 4 รัฐมนตรีเร่งเคลียร์งานที่ค้างให้เสร็จเรียบร้อย ส่วนผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแทนนั้นยังไม่มีผู้เหมาะสม โดยทั้งหมดอยู่ที่นายกฯ พิจารณา

นอกจากนี้ วันที่ 7 ต.ค. เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พรรค พปชร.จัดระดมสมองพลังคนรุ่นใหม่ โดยจัดเวิร์กช็อปแบ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ ประมาณ 60 กว่าคน ที่อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป เพื่อแสดงความคิดเห็นว่าคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับนโยบายด้านต่าง ๆ โดยมีนายอุดม สมุทรานนท์ นายสุวิทย์ และนายกอบศักดิ์เข้าร่วมรับฟังด้วย

## □ คสช.เคาะ 4 ม.ค. 62

วันเดียวกัน นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวว่า ความคืบหน้าการคัดเลือก ส.ว.นั้น วันที่ 15-24 ต.ค.จะเปิดรับสมัครองค์กรที่จะเสนอชื่อผู้สมัคร จากนั้นวันที่ 4 พ.ย. จะประกาศผลการลงทะเบียนองค์กร และหวังว่าช่วงเดือน พ.ย. รัฐบาลจะออก พ.ร.ฎ.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ว. โดย กกต. ตั้งสุกดาเป็นวันที่ 16 พ.ย. ต่อมาวันที่ 20-30 พ.ย. จะรับสมัคร ส.ว. และเริ่มคัดเลือก ส.ว.ระดับอำเภอวันที่ 16 ธ.ค. ส่วนระดับจังหวัดวันที่ 22 ธ.ค. และระดับประเทศในวันที่

ที่ 27 ธ.ค. คาดว่าภายในวันที่ 4 ม.ค. 2562 กกต. จะส่งชื่อ ส.ว.ให้กับ คสช.คัดเลือกต่อไป โดยจะทำให้เสร็จก่อนมีการเลือกตั้ง ส.ส.แน่นอน

## □ ได้ชื่อ กกต. หน้าใหม่

ที่อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมการสรรหากกต.ได้เชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมจำนวน 14 คน เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต. ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ลงมติเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. เพิ่มเติมจำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายเลิวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. นายฐิติเชษฐัฐ นุชนาฎ ทนายความ จากนี้คณะกรรมการสรรหาจะส่งรายงานให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติก่อนลงมติให้ความเห็นชอบต่อไป

## □ เปิดรับสมัคร 8 ต.ค.

อีกด้านหนึ่ง นายรามศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการหึงเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรค รักษาการแทนหัวหน้าพรรค ได้ลงนามประกาศเรื่องวัน เวลา สถานที่รับสมัครการหึงเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรค โดยผู้สมัครเข้ารับการหึงเสียงต้องมาสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์วันที่ 8 ต.ค. จากนั้นเวลา 17.00 น. ในวันเดียวกันจะเลือกคณะกรรมการลงคะแนนหึงเสียงหรือ กกต.พรรคไม่เกิน 5 คน โดยให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายเสนอผู้รับตำแหน่ง กกต.พรรคฝ่ายละ 1 คน ก่อนจัดการหึงเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ย. และให้หึงเสียงที่หน่วยเลือกตั้งในวันที่ 5 พ.ย. โดย กกต.พรรคจะรวบรวมผลคะแนน และประกาศผู้ชนะการหึงเสียงเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

## □ ดันกลุ่มเพื่อนอลงกรณ์

นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จะเดินทางไปสมัครเข้ารับการหึงเสียงในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ วันที่ 8 ต.ค. พร้อมเปิดตัวกลุ่มเพื่อนอลงกรณ์ วันที่ 10 ต.ค. จากนั้นจะเดินสายใน จ.ขอนแก่น สกลนคร และกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งประกาศนโยบายรวมถึง

ยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป

## □ ขอโทษยิ่งลักษณ์

นายศิริโชค โสภา อดีตส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กตอนหนึ่งว่า ตามที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยื่นฟ้องตน นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต และนายเทพไท เสนพงศ์ ในความผิดฐานหมิ่นประมาท กรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ไปปฏิบัติภารกิจที่โรงแรมโพร์ซีซั่นส์ แต่ได้นำป้ายที่ใช้แขวนหน้าห้องพักโรงแรมมีข้อความว่าเอาอยู่มานำเสนอในรายการสายล่อฟ้า โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาเป็นความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาท จำคุกคนละ 1 ปี ปรับคนละ 50,000 บาทนี้ข้าพเจ้ากับพวกขออภัย ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ให้อภัยพร้อมยื่นคำร้องขอถอนฎีกาทำให้ข้าพเจ้ากับพวกหลุดพ้นจากคดีนี้

## □ นัดประชุม 8 ต.ค.

ที่โรงแรมซีดีพาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนาจัดประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อแก้ไขระเบียบให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยมี นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรค พร้อมกรรมการบริหารพรรคร่วมประชุม โดย นพ.วรรณรัตน์ เปิดเผยว่าจะจัดประชุมกรรมการบริหารพรรควันที่ 8 ต.ค. เพื่อเปิดตัวสมาชิกและผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง พร้อมยืนยันว่าคนในพรรคไม่มีใครถูกคุกคามไปอยู่พรรคอื่น

รายงานข่าวระบุว่า พล.อ.สุตีวัจน์ กำลัง เอก อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในฐานะกรรมการปฏิรูปการเมือง ได้ลาออกจากกรรมการปฏิรูปการเมืองแล้วเพื่อร่วมงานกับพรรคชาติพัฒนา โดยจะเปิดตัววันที่ 8 ต.ค.

## □ แห่บินพบถึงฮ่องกง

แหล่งข่าวจากแกนนำพรรคเพื่อไทยเผยว่า นายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรฯ เดินทางมาที่ฮ่องกง และจะอยู่จนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าก่อนเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนายทักษิณ พร้อมอดีต ส.ส.และแกนนำพรรคเพื่อไทยทั้ง กทม.และภาคอีสานเดินทางไปพบนายทักษิณด้วย โดยกลุ่มอดีต ส.ส.ที่เดินทางไปรอบนี้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งอดีต ส.ส.ภาคอีสานจะเดินทางไปวันที่ 7 ต.ค. โดยนัดเจอกันที่โรงแรมเพนินซูล่า ซึ่งอาจพูด

คุยจะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อธรรม เพื่อไม่ให้ตัดคะแนนเสียงกันเองในการเลือกตั้ง

## □ ตั้งปลัด สช. ทบพวน

ความเคลื่อนไหวอื่น ๆ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อย่างไม่เป็นธรรมจนเกิดการประท้วงว่า เรื่องการโยกย้ายเป็นอำนาจปลัดกระทรวง การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ที่ทำมา 2 ปีต้องสรรหา โดยมีปลัดกระทรวงเป็นประธาน แต่การแต่งตั้งครั้งนี้ นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง เพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง และได้เดินเรื่องไปเลย แต่อยากให้ทบพวนเฉพาะการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์เท่านั้น ส่วนกรณีชมรมแพทย์ชนบทเตรียมไปร้องนายกรฯ ว่า รมว.สาธารณสุขเข้าไปล้วงลูกนั้น ยืนยันไม่ได้ล้วงลูก เพราะที่ให้ตั้งกรรมการสรรหาเป็นนโยบายมาก่อนแล้ว ในนโยบายก็ไม่ได้ล็อกสเปกว่าต้องเป็นใครด้วย

## □ ตรวจหลักฐาน ก.พ.62

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลนัดพิจารณาคดีครั้งแรกคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมจำเลยที่ 2-9 ในความคิดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ รวมถึงคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรอีกสำนวน ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย และจำเลยที่ 2-5 ในความผิดฐานสนับสนุนนายวัฒนา ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอรวมสำนวนทั้งสองคดีเป็นคดีเดียวกัน โดยศาลอนุญาตให้เรียกจำเลยในคดี อม. 42/2561 เป็นจำเลยที่ 1-9 และเรียกจำเลยในคดี อม. 102/2561 เป็นจำเลยที่ 10-14 ทั้งนี้ ศาลได้ออกหมายจับจำเลยที่ 6-7 และจำเลยที่ 11-12 ที่ไม่มาวันนี้ ส่วนนายวัฒนาและนายอริสมันต์ได้ให้การปฏิเสธ โดยศาลได้นัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 12 และ 15 ก.พ. 2562.